

ศาลต่างประเทศตามสนธิสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖

สัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖^๑

สัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ เกิดจากความต้องการร่วมกันของรัฐบาลไทย และรัฐบาลอังกฤษที่อื่นเคยในอันที่จะแก้ไขปัญหาเรื้อรังต่าง ๆ ที่คนในบังคับอังกฤษประสบ ในดินแดนประเทศราชอาณาจักรเหนือของไทย ได้แก่ ปัญหาคือความป่าไม้ โจรผู้ร้ายและการ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้านายขุนนาง จากประสบการณ์ที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองได้ ประมวลว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคงกล่าวคือ การที่เจ้านายขุนนางไม่สามารถควบคุม ความสงบบริเวณพรมแดน การให้สัมปทานป่าไม้อย่างไม่มีระเบียบ ตลอดจนการศาลที่ล่า สมัยไม่ให้ความยุติธรรมแก่คนในบังคับต่างชาติ การที่ไทยส่งข้าหลวงไปตัดสินคดีความหรือ ระวังเหตุเป็นครั้งคราว และมีสารตรากำชับให้เจ้านายขุนนางดูแลจับกุมโจรผู้ร้ายที่ปล้น ชิงทรัพย์คนในบังคับนั้น เป็นการแก้ที่ปลายเหตุทำให้ไม่ได้ผลเต็มที่ ทั้งไทยและอังกฤษต่าง มีปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข กล่าวคือ ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะที่ เป็นเจ้าของประเทศราช แต่ไทยไม่มีอำนาจแทรกแซงการปกครองในประเทศราชอาณาจักรเหนือ เลย ข้าหลวงที่ส่งไปตัดสินคดีความเพียงชั่วคราว มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้านายขุนนางได้ เมื่อ ข้าหลวงกลับกรุงเทพฯ เจ้านายขุนนางก็ประพฤติตามใจชอบของคนอื่น เป็นปัญหาที่รัฐบาล อังกฤษที่อื่นเคยเข้าใจและเห็นใจไทย จึงพยายามส่งเสริมให้ไทยขยายอำนาจเข้าไปปก- ครองประเทศราชอาณาจักรเหนืออย่างเต็มที่^๒

คำว่า "สัญญาเชียงใหม่" นี้ ใ้ตามเอกสารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "สนธิสัญญาเชียงใหม่" ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน.

^๑ หมาย., จกหมายเทศุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๕ เลขที่ ๒๑๖๕ หนังสือออกแอสดี, อีเอน, เลบเตอแนต คอเวอนเนอ เบงกอล กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุฬจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว, ๒ ก.ค. ค.ศ. ๑๘๗๗.

ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนในบังคับของตนด้วย สำหรับอังกฤษนั้น อังกฤษยังมีปัญหาในการจัดการปกครองดินแดนพม่าที่อังกฤษยึดครองได้ และอังกฤษยังยึดครองพม่าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น^๑ ยังไม่สามารถขยายการบริหารการปกครองไปยังพรมแดนที่ติดกับพรมแดนประเทศราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยต่างๆ อังกฤษจึงไม่อาจควบคุมคนในบังคับที่เดินทางเข้าออกระหว่างเขตพม่ากับประเทศไทยได้ ทั้งบริเวณพรมแดนประเทศราชอาณาจักรไทยกับพม่าเองก็มีปัญหาสิทธิความเป็นเจ้าของ เพราะในสมัยนั้นฝ่ายใดมีอำนาจก็จะขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครองผลัดเปลี่ยนกันไป ปัญหาของทั้งสองฝ่ายทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จำต้องร่วมมือกัน

รัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียเริ่มการเจรจาเพื่อจัดปัญหาของคนในบังคับ โดยรัฐบาลไทยได้ส่งคณะทูตประกอบด้วย พระยาเจริญราชไมตรี อธิบดีศาลต่างประเทศกรุงเทพฯ พระยาสมุหนุรานุรักษ์ผู้บังคับการเมืองสมุทปราการ และพระมหามนตรีศรีธรรมาโศภิต เจ้ากรมตำรวจในขวา ไปเจรจากับคณะผู้แทนของรัฐบาลอังกฤษที่อินเดีย ปรากฏว่าการเจรจาคำเนินไปด้วยดี ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน "สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอินเดีย เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างพม่าของอังกฤษกับอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "สัญญาเชียงใหม่" (Treaty of Chiangmai) ณ เมืองกัลกัตตา ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖ และแลกเปลี่ยนสัตยาบัน ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๗ สัญญาทั้งหมดมี ๑๖ ข้อ มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม

^๑อังกฤษยึดครองหัวเมืองมอญของพม่าได้ใน พ.ศ. ๒๓๖๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๘๒ อังกฤษยึดได้ดินแดนพม่าตอนใต้ และสามารถยึดครองพม่าได้ทั้งประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๒๔

โจรผู้ร้าย การพิจารณาตัดสินคดีความและการป่าไม้ มีรายละเอียดดังนี้คือ

การป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย ปรากฏในสัญญาข้อ ๑, ๒ และ ๓ ว่า
ไทยรับจะให้เจ้านครเชียงใหม่ตั้งคานกองตระเวน มีเจ้าพนักงานตรวจตราความสงบ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสาละวินในส่วนที่เป็นเขตแดนเมืองเชียงใหม่ เจ้าพนักงานของทั้งสอง
ฝ่าย มีหน้าที่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคนในบังคับอีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดทางเข้าไปค้าขาย
ในเขตแดนของตน แต่ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางสำหรับตัว ที่ทางราชการมอบให้
ในหนังสือเดินทางสำหรับตัวต้องระบุชื่อ ตำแหน่งและจุดประสงค์ในการเดินทาง หนังสือ
นี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง หากผู้เดินทางไม่มีหนังสือเดินทางเจ้าพนักงานในท้องถิ่นนั้น ๆ
จะส่งตัวกลับโดยไม่ว่าอันตราย ในกรณีที่มีผู้ร้ายข้ามแดน เจ้าพนักงานทั้งสองฝ่ายต้อง
ติดตามจับตัวผู้ร้ายโดยเร็ว หากผู้ร้ายเป็นคนไทยต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ไทยที่เชียงใหม่
ถ้าเป็นคนในบังคับอังกฤษต้องส่งให้ข้าราชการอังกฤษที่เมืองยองสะลินในเขตพม่า ผู้ร้าย
ไม่ว่าเป็นคนชาติใดถ้าไม่มีหนังสือเดินทางจะถูกชำระตัดสินตามกฎหมายของบ้านเมือง
นั้น ๆ ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ร้ายแย่งชิงไป เจ้าพนักงานจะชำระแล้วส่งคืนเจ้าทรัพย์สิน

ประการที่สอง เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินคดีความ ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๕ -
๘ ว่า กษัตริย์ไทยจะแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมขึ้นไปรับตำแหน่งตุลาการประจำเมืองเชียงใหม่
มีอำนาจชำระคดีที่คนในบังคับอังกฤษฟ้องคนพื้นเมืองที่เมืองเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน
ส่วนคดีที่คนในบังคับอังกฤษเป็นจำเลย ตุลาการมีอำนาจชำระตัดสินได้เฉพาะผู้ที่ไม่มี
หนังสือสำหรับตัว ผู้ที่มีหนังสือสำหรับตัวตุลาการไม่มีอำนาจชำระได้ ยกเว้นแต่จำเลย
นั้นยินยอมให้ชำระ มิฉะนั้นต้องส่งคดีไปชำระที่ศาลอังกฤษที่เมืองยองสะลินในเขตพม่า
หรือศาลกงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯ ในกรณีที่ทั้งโจทก์และจำเลยเป็นคนในบังคับอังกฤษ
อาศัยอยู่ในเขตไทยยินยอมให้ตุลาการชำระแล้วโจทก์และจำเลยยอมตกลงกันใดก็ดีถือว่า
คดีนั้นสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับคนไทยอยู่ในเขตอังกฤษจะให้ตุลาการอังกฤษชำระตัดสินก็ได้

ในทุก ๆ คดี เจ้าพนักงานของทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการส่งคำฟ้องกล่าวหา คำให้การของโจทก์จำเลย คำให้การของพยานและคำพยานหลักฐานให้ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งขอร้องมาเพื่อใช้ในการตัดสินคดี นอกจากนี้เจ้าพนักงานทั้งสองฝ่ายมีสิทธิไปนั่งฟังการชำระคดีได้ในคดีที่คนในบังคับของตนเกี่ยวข้อง จะเรียกเอาคำกล่าวหา คำให้การและคำพยานจากศาลก็ได้

ประการสุดท้าย คือ การทำป่าไม้ ตามสัญญาข้อที่ ๑๐ ระบุว่าคนในบังคับอังกฤษที่มีหนังสือเดินทางสำหรับตัวจะไปทำป่าไม้ที่เมืองเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน หากจะทำหนังสือสัญญาใด ๆ กับเจ้าของป่าต้องระบุกำหนดเวลาให้แน่ชัด หนังสือสัญญาต้องทำเป็นสองฉบับ เก็บไว้คนละฉบับ ในหนังสือสัญญาต้องประทับตราชาหลวงศุลกากร ศาลต่างประเทศที่เชียงใหม่และตราของพระเจ้าเชียงใหม่เป็นสำคัญ ส่วนสำเนาหนังสือสัญญาต้องส่งให้ชาหลวงอังกฤษที่เมืองยองสะลินในเขตพม่าทุกครั้ง หากคนในบังคับอังกฤษที่มีหนังสือสำหรับตัวกระทำผิดสัญญาจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของป่าตามที่กงสุลอังกฤษหรือชาหลวงอังกฤษที่ยองสะลินเห็นสมควร แต่ถ้าคนในบังคับผู้นั้นไม่มีหนังสือเดินทางสำหรับตัวจะต้องถูกชำระค่าตัดสินตามกฎหมายของบ้านเมือง ชาหลวงศุลกากรและเจ้านครเชียงใหม่มีหน้าที่ควบคุมมิให้เจ้าของป่าทำสัญญาซื้อขาย รวมทั้งต้องให้ความสะดวกแก่คนในบังคับอังกฤษที่มาติดต่อค้าขายด้วย

จากสาระสำคัญของข้อสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของคนในบังคับอังกฤษที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในเขตประเทศราชภาคเหนืออย่างเต็มที่ แต่การทำสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นี้มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ ๒ ประการด้วยกัน คือ การทำสัญญาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองแอบแฝงอยู่และสัญญานี้เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของประเทศราชภาคเหนือโดยตรง แต่เจ้านายขุนนางกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสัญญาและไม่มีหลักฐานว่าได้มีปฏิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด

ประการแรก การทำสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองแอบแฝงอยู่ กล่าวคือ ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกลุ่มผู้สนับสนุนได้ดำเนินการทางการเมือง เพื่อรวมอำนาจมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย์^๑ มีการสถาปนาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างฐานอำนาจของพระองค์ เช่น องคมนตรีสภา (Council of State) เพื่อเป็นปากเสียงสนับสนุนกษัตริย์ และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อรวบรวมอำนาจการเก็บภาษีอากรและยกเลิกระบบการกระจายภาษีอากรไปยังพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีผู้ใหญ่ ตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นี้แสดงให้เห็นว่าไทยเริ่มโยนสายแพรกแซงการบริหารบ้านเมืองของพระราชภาคเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายจะยึดอำนาจการปกครองในที่สุด การดำเนินนโยบายเช่นนี้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการหยั่งเชิงกลุ่มขุนนางหัวเก่า นำโดยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะแทรกแซงกิจการภายในของเมืองพระราชภาคเหนือ สมเด็จพระยาดำรงว่าพระราชภาคเหนือเป็นเมืองอิสระที่มาสวามิภักดิ์คือไทยไม่ใช่เมืองขึ้น แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า "ฉันทว่าสวามิภักดิ์จริงแต่คนตระกูลนี้ แต่เมืองไม่ได้สวามิภักดิ์ เราตีไคแล้วตั้งให้อยู่คางหาก ใครพูดคางนี้เห็นจะไม่ถูก ท่านว่านั่นแลเขาพูดกันอยู่อย่างนั้นมันจึงเปรี้ยวนัก"^๒ การดำเนินนโยบายแทรกแซงกิจการภายในของพระราชภาคเหนือจึงอาจเป็นการประกาศให้กลุ่มขุนนางข้าราชการเห็นว่าพระองค์มีอิสระและมีอำนาจเต็มที่

^๑เกษม ศิริสัมพันธ์ และ นีออน สนิทวงศ์, "แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว," ประวัติศาสตร์และการเมือง (นครหลวง: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๖), หน้า ๑๕๖.

^๒พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ จ.ศ. ๑๓๓๗ ใน รัชฎาธิ์ สุนทรสังกรม, เจ้าคุณกรมท้าว (กรุงเทพมหานคร : เซนทรัล-เอกซเพรสศึกษาการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๘๑.

ในการวางนโยบายการปกครองบ้านเมืองโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องจาก สมเด็จพระยามหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนั้นการขยายอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปยัง หัวเมืองที่สำคัญเช่นนี้จะสร้างฐานอำนาจทางกำลังคนและทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ในการสร้างสมอำนาจเพื่อวางรากฐานการรวมอำนาจเข้าสู่องค์พระมหากษัตริย์ และเป็นข้อต่อรองที่มีน้ำหนักดีพอที่จะคานอำนาจกับกลุ่มขุนนางหัวเก่าได้

การที่สมเด็จพระยามหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ไม่ได้คัดค้านนโยบายนี้อย่างเต็มที่ก็เพราะนโยบายการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศราชอาณาจักรไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียและกงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯ มาตลอด ถึงขั้นที่ รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียและกงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯ สนับสนุนให้ไทยยึดอำนาจการปกครอง ประเทศราชอาณาจักรไทยจากเจ้านายขุนนางพื้นเมืองและส่งข้าราชการไทยไปปกครองเอง สมเด็จพระยามหาจักรีบรมราชูปถัมภ์จึงเกรงว่าการขัดขวางนโยบายนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้อังกฤษได้ จึงได้แต่นิ่งเฉยอยู่ ประกอบกับนายโทมัส นอกซ์ กงสุล อังกฤษได้เคยแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สมเด็จพระยามหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศราชอาณาจักรไทย ถึงกับกล่าวหาว่าสมเด็จพระยามหาจักรีบรมราชูปถัมภ์แย่งชิงอำนาจการปกครองบ้านเมืองไปจากพระมหากษัตริย์ ประกอบกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าวขับพลัน แม้จะส่ง ข้าราชการไทยไปประจำอยู่ที่เชียงใหม่ แต่อำนาจของข้าหลวงยังถูกจำกัดอยู่เฉพาะการ ต่างประเทศ และตามสัญญาที่ไทยทำกับเจ้านครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้น มีข้อ ระบุว่าให้ส่งเจ้านายขุนนางมาฟังการชำระคดีที่ศาลต่างประเทศเพื่อฝึกหัดเรียนรู้อารยธรรมนั้น เหมือนกับว่ารัฐบาลไทยจะยกเลิกการมีข้าหลวงไทยประจำเชียงใหม่เมื่อ เจ้านายขุนนางพร้อมที่จะดำเนินการติดต่อกับต่างประเทศเองและมีความรู้ความชำนาญ ทางด้านการศาลเพียงพอ

นอกจากนี้การทำสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ ยังเป็นการประกันว่าประเทศ
ราชอาณาจักรเหนือเป็นดินแดนของไทย เป็นการป้องกันการแทรกแซงยึดครองของต่างชาติ
ได้อีกชั้นหนึ่งด้วย

ข้อที่นำสังเกตประการที่ ๒ คือ สัญญานี้เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน
ของประเทศราชอาณาจักรเหนือโดยตรง แต่เจ้านายขุนนางกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำ
สัญญาและไม่มีหลักฐานว่าได้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงแต่อย่างใด รัฐบาลไทย
และรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได้เจรจาและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ไทยจึงได้ให้พระ-
พิเรนทรเทพเจ้ากรมตำรวจในขวาดือหนังสือสัญญาไปแจ้งแก่เจ้านครเชียงใหม่ และเจ้า-
นายขุนนางเมืองอื่น ๆ ให้ทราบเพื่อรับไว้ปฏิบัติ การที่เจ้านายขุนนางประเทศราชอาณาจักร
เหนือยอมรับสัญญาเชียงใหม่แต่โดยดี ทั้ง ๆ ที่ประเทศราชอาณาจักรเหนือเคยมีอิสระในการ
ติดต่อกับต่างชาติมาก่อนและในช่วงสมัยพระเจ้ากาวิโลรสฯ (พ.ศ. ๒๓๕๖ - ๒๔๑๓)
เองนั้น เจ้านายก็ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าสัญญาที่ไทยทำกับต่างประเทศมีผลบังคับถึงประ-
เทษราชอาณาจักรเหนือ^๑ อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ๓ ประการด้วยกันคือ เจ้านายขุนนางกลัว
การบีบบังคับจากอังกฤษ สถานการณ์ภายในประเทศราชอาณาจักรเหนือไม่พร้อมที่จะต่อต้าน
อำนาจของไทยและประเทศราชอาณาจักรเหนือขาดผู้นำในการต่อต้าน

สาเหตุประการแรกนั้น จะเห็นได้ว่าในการแก้ไขปัญหาคือความต่าง ๆ ที่ผ่าน
มา กงสุลอังกฤษดำเนินอย่างแข็งกร้าวกับเจ้านายขุนนางที่แพศยา ได้เรียกร้องให้ชำระ
ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนและเร่งด่วนโดยไม่ยอมผ่อนปรน นอกจากนี้เจ้านายขุนนาง
ยังได้รับรู้การยึดครองพม่าบางส่วน of อังกฤษแล้ว ทำให้เจ้านายขุนนางหวาดกลัวต่อ

^๑F.O. 69/21 Schomburgk to Russell, 7 May 1860 cited
by Nigel J. Brailey, "The Origins of the Siamese Forward Movement
....," p. 124.

การใช้อำนาจอับบังคับจากอังกฤษ ประกอบกับรัฐบาลอังกฤษที่อื่นเคยยอมรับอำนาจของไทยเหนือดินแดนประเทศราชภาคเหนือ รัฐบาลไทยจึงได้โอกาสทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างประเทศราชภาคเหนือกับอังกฤษ แสดงให้เจ้านายขุนนางเห็นว่าไทยต้องการปกป้องคุ้มครองเจ้านายขุนนางให้พ้นจากการคุกคามของอังกฤษ เจ้านายขุนนางจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องยึดเอาไทยเป็นโล่ป้องกันตนเองจากอังกฤษ

สาเหตุประการที่สอง คือ สถานการณ์ในประเทศราชภาคเหนือไม่พร้อมที่จะต่อต้านอำนาจของไทย หลังจากสิ้นสมัยของพี่น้องเจ็ดคนของพระเจ้ากาวิละในปี พ.ศ. ๒๓๘๖ แล้ว ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเจ้านายลดน้อยลงเพราะไม่ได้สืบสายเลือดโดยตรงดังแต่ก่อน ทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะได้เกิดการแย่งชิงอำนาจและตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครในหมู่เจ้านาย ผู้ที่จะขึ้นมารับตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากไทย เจ้านครเชียงใหม่อินทวิชยานนท์เองได้รับการสนับสนุนจากไทยให้ขึ้นมามีอำนาจ ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งเจ้านครเชียงใหม่ในได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอุปราชอยู่ เมื่อพระเจ้ากาวิโลรสถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ก็ได้รับตำแหน่งเป็นว่าที่เจ้านครเชียงใหม่ จนกระทั่งได้เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้านครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ในโอกาสนี้เองไทยได้พยายามดำเนินการให้เจ้าอุปราชอินทวิชยานนท์ยอมรับอำนาจของไทยอย่างเต็มที่ โดยได้เสนอให้ลงนามในสัญญาที่เรียกว่า "หนังสือสัญญาว่าด้วยการที่เจ้านครเชียงใหม่จะรักษาย่านเมืองให้เรียบร้อย ร.ศ. ๕๒"^๑ ซึ่งมีสาระสำคัญเหมือนกับสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ ที่ไทยลงนามกับรัฐบาลอังกฤษที่อื่นเคยในปีต่อมา คือ เจ้านครเชียงใหม่ยอมรับว่าประเทศราชภาคเหนือเป็นเมืองขึ้นของไทย ยอมให้ตั้งศาลต่างประเทศที่เชียงใหม่โดยมีข้าหลวงไทยเป็นตุลาการตัดสินคดีเกี่ยวกับคนในบังคับอังกฤษและเจ้านายขุนนางจะให้ความร่วมมือ

^๑ Ibid., p. 190.

ควยก็ ทางด้านการป้องกันโจรผู้ร้ายเจ้านคร เชียงใหม่จะตั้งค่านกงตระเวนริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเพื่อดูแลความสงบ ส่วนการทำป่าไม้นั้นเพื่อแก้ไขปัญหายุงยาคที่จะเกิดขึ้นในการทำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับป่าไม้ เจ้านายขุนนางจะแจ้งให้ชาหลวงไทยรับทราบทุกครั้ง หลังจากเจ้าอุปราชอินทวิชยานนท์ยอมลงนามในสัญญาแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้านครเชียงใหม่ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้กลับบ้านเมืองของตน นอกจากการผูกมัดเจ้านคร เชียงใหม่ควยสัญญาดังกล่าวแล้ว ยังมีพันธสัญญาทางการเงิน เนื่องจากเจ้านคร เชียงใหม่แพ้คดีกันในบังคับอังกฤษถึง ๑๑ คดี ในจำนวน ๔๒ คดี ต้องชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๔๖,๐๑๕ รูปี ปรากฏว่าเจ้าอินทวิชยานนท์นำเงินมาไม่พอชำระ ต้องยืมเงินจากท้องพระคลังและทำสัญญาจะไต่ให้หมดภายใน ๗ ปี สัญญากู้ยืมเงินครั้งนี้จึงอาจกลายเป็นข้อผูกมัดเจ้านคร เชียงใหม่ให้ยอมรับอำนาจของไทยอีกชั้นหนึ่งควย^๑

สาเหตุประการสุดท้าย คือ ประเทศราชภาคเหนือขาดผู้นำในการต่อต้าน นอกจากเจ้านคร เชียงใหม่อินทวิชยานนท์จะได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพฯแล้ว บุคลิกของเจ้าอินทวิชยานนท์ยังแตกต่างไปจากพระเจ้ากาวิโลรสฯ ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าประเทศราชองค์สุดท้ายที่มีอำนาจเด็ดขาดอย่างแท้จริง^๒ คร.แมคกิลเวอรีมิชชันนารีอเมริกันคนแรกในเชียงใหม่กล่าวถึงเจ้านคร เชียงใหม่อินทวิชยานนท์ไว้ว่า "ท่านไม่โปรดปรานอะไรมากไปกว่าการทำงานโดยไม่ต้องระมัดระวังและรับผิดชอบในโรงงานเล็ก ๆ ทำอุบาสงแบบแปลก ๆ และปล่อยให้หญิงชายต่างมารคาปกครองบ้านเมืองแทน"^๓

^๑ Ibid., p. 191.

^๒ Nigel J. Brailey, "The Origins of the Siamese Forward Movement....," p. 115.

^๓ Daniel Mc Gilvary, A Half Century...., p. 143.

อำนาจในการปกครองเชียงใหม่ตกอยู่กับคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มของเจ้าอุปราชขุนทองษ์ และกลุ่มของเจ้าแม่ทิพเกสรธิดาพระเจ้านครวิไลยศ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "สตรีผู้เฉลียวฉลาดและมีอิทธิพลในการปกครองอย่างยิ่ง"^๑ ทั้งสองกลุ่มต่างคานอำนาจกันอยู่ เจ้าแม่ทิพเกสรนิยมไทยและไม่ต่อต้านชาวตะวันตก ส่วนเจ้าอุปราชขุนทองษ์นั้นมีทัศนะตรงข้าม แต่เจ้าอุปราชขุนทองษ์เองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะรวบรวมกำลังเจ้านายขุนนางทั้งหมดได้ เพราะยังไม่มีบุคคลิกและบารมีเพียงพอ ดร.แมคกิลเวลล์ได้เปรียบเทียบเจ้าอุปราชขุนทองษ์กับพระเจ้านครวิไลยศว่า "(เจ้าอุปราช) ท่านไม่มีบารมีที่น่าเกรงขามและบุคลิกที่น่าสนใจเหมือนพระเจ้านครวิไลยศ"^๒

ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๒๖

ประเด็นสำคัญของสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ คือ การตั้งศาลต่างประเทศที่เชียงใหม่เพื่อพิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวกับคนในบังคับอังกฤษ โดยมีข้าหลวงไทยเป็นตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีความตามกฎหมายไทย ศาลต่างประเทศที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ นี้ดำเนินงานมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๖ อันเป็นที่ที่อังกฤษและไทยได้ลงนามในสัญญาเชียงใหม่ครั้งที่สอง ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและขอบเขตอำนาจของศาลให้ต่างไปจากเดิม

ตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้นศาลต่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีความดังต่อไปนี้คือ

๑. คดีที่คนในบังคับอังกฤษฟ้องเจ้านายขุนนางและราษฎรในเขตเมืองเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน โดยศาลต่างประเทศจะชำระตัดสินอย่างยุติธรรมตามกฎหมายไทย และตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ

^๑ Siam and Laos as Seen by Our Missionaries, p. 437.

^๒ Daniel Mc Gilvary, A Half Century..., p. 218.

๒. คดีที่โจทก์เป็นคนในบังคับไทย จำเลยเป็นคนในบังคับอังกฤษที่มีหนังสือสำหรับตัว โดยจำเลยยินยอมให้พิจารณาตัดสิน ศาลจึงมีอำนาจตัดสินได้ หากจำเลยไม่ยินยอมศาลจะต้องส่งคดีไปให้กงสุลอังกฤษหรือข้าหลวงอังกฤษที่พม่าตัดสิน

๓. คดีที่โจทก์เป็นคนในบังคับไทย จำเลยเป็นคนในบังคับอังกฤษที่ไม่มีหนังสือสำหรับตัว ศาลต่างประเทศมีอำนาจชำระคดีตามกฎหมายบ้านเมือง เช่นเดียวกับจำเลยที่เป็นคนในบังคับไทย

๔. คดีความระหว่างคนในบังคับอังกฤษด้วยกันเอง ที่โจทก์จำเลยยินยอมให้พิจารณาตัดสิน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของศาลต่างประเทศ ด้วยความยินยอมของกงสุลใหญ่อังกฤษที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาคดีความเล็กน้อย ๆ ที่คนไทยเป็นโจทก์ฟ้องคนในบังคับอังกฤษ ๆ ไม่ยอมให้ศาลต่างประเทศชำระ ต้องส่งคดีมากรุงเทพฯ ทำให้โจทก์ต้องลำบากเดินทางเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่คุ้มค่า ศาลต่างประเทศมีอำนาจเพิ่มขึ้น ดังนี้คือ

๑. ศาลต่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ รูปี ไม่ว่าจะจำเลยจะเป็นคนในบังคับไทยหรือคนในบังคับอังกฤษ

๒. ในคดีแพ่งทุนทรัพย์ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ รูปีดังกล่าว ถ้าคนในบังคับอังกฤษเป็นโจทก์ฟ้องคนในบังคับไทย ศาลต่างประเทศจะรับพิจารณาตัดสินโดยไม่ต้องให้โจทก์ถือหนังสือทวงตราหรือหนังสือส่งความมาขอให้ชำระ ค่าตัดสินของศาลต่างประเทศนั้น โจทก์ จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามธรรมเนียม

๓. คดีแพ่งทุนทรัพย์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ รูปีขึ้นไป ที่คนในบังคับอังกฤษเป็นจำเลย ศาลต่างประเทศต้องมีหนังสือแจ้งให้กงสุลใหญ่อังกฤษทราบ กงสุลจะพิจารณาว่าจะให้ศาลกงสุลชำระหรือมอบอำนาจให้ศาลต่างประเทศชำระ ตักสินตามแต่กงสุลจะเห็นสมควร ในคดีชนิดเดียวกันนี้ถ้าคนในบังคับไทยเป็นจำเลย รัฐบาลไทยจะเป็นผู้กำหนดว่าหน่วยงานใดจะรับหน้าที่ตักสินคดี

๔. คดีอาญาที่เป็นคดีเล็กน้อยมีโทษปรับได้ ๑,๐๐๐ รูปี จำคุกได้ ๓๐ วัน ศาลต่างประเทศมีอำนาจชำระตักสินได้โดยไม่ต้องให้จำเลยยินยอม แต่จำเลยสามารถอุทธรณ์คำตักสินได้ตามธรรมเนียม

นอกจากนี้ศาลต่างประเทศมีหน้าที่อื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าพนักงานไทยและอังกฤษ คือ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่งตัวจำเลยที่อยู่ในเขตอำนาจศาลต่างประเทศไปยังศาลอังกฤษเพื่อชำระ และเร่งเงินหรือยึดทรัพย์สินหรือจำเลยตามคำตักสินของศาลอังกฤษ โดยศาลอังกฤษที่พม่าจะขอร้องมาเป็นราย ๆ ไป นับได้ว่าการปฏิบัติงานของศาลต่างประเทศนั้นต้องประสานงานกับศาลอังกฤษที่พม่า ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน หากศาลทั้งสองมีความเห็นขัดแย้งกันจะต้องส่งเรื่องราวมายังกรุงเทพฯ เพื่อให้เจ้าพนักงานไทยกับกงสุลอังกฤษพิจารณาปรึกษากัน

แม้ว่าศาลต่างประเทศตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายจะแก้ไขปัญหาคดีความของคนในบังคับอังกฤษในภาคเหนือเป็นสำคัญ แต่ศาลต่างประเทศก็ได้ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมแก่คนในบังคับไทยที่เกี่ยวข้องกับคนในบังคับอังกฤษด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ รัฐบาลไทยออกพระราชบัญญัติเฉพาะสำหรับคนไทย เพื่อให้ความสะดวกแก่คนไทยที่มีคดีความเกี่ยวข้องกับคนในบังคับอังกฤษ โดยกงสุลใหญ่อังกฤษไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนไทยโดยเฉพาะ ไม่มีส่วนใดส่วนเล็กน้อยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคนในบังคับอังกฤษแต่อย่างใด พระราชบัญญัตินี้จึงกล่าวเรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วย

คนฝ่ายสยามกับคนในสี่แยกต่างชาติเป็นความกันในเมืองนคร เชียงใหม่ ลำพูนและ
ลำปาง"^๑ มีสาระสำคัญดังนี้

๑. คดีที่คนในบังคับต่างชาติเป็นโจทก์ฟ้องคนไทย ในคดีที่เป็นคดีแพ่งไม่ใช่
คดีอาญา แม้จำเลยมีศักดิ์สูงกว่า ๕๐๐ ไร่ ก็ให้มีหมายว่าความแทนจำเลยได้ ข้อ
นี้รัฐบาลเห็นว่าจะแก้ปัญหาที่คนไทยมักเสียเปรียบคนต่างชาติ เพราะคนไทยไม่มีความ
สามารถเท่าคนต่างชาติในการว่าความ และคนต่างชาติมักมีหน้าที่ชำนาญในการว่า
ความเป็นตัวแทน

๒. เดิมคนในบังคับต่างชาติมาฟ้องคดีความที่ศาลต่างประเทศต้องเสียค่า
ธรรมเนียมตามแบบศาลของต่างชาติ ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าศาลไทย แต่คนไทย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไทย "เป็นการหนักข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่ง" ไม่ยุติ-
ธรรม จึงให้ศาลต่างประเทศเรียกค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องของคนไทยเท่าคน
ต่างชาติ

๓. เกี่ยวกับนายประกัน คนในบังคับต่างชาติมักบิดพลิ้วไม่ยอมหานายประกัน
โดยอ้างว่ามีหนังสือเจ้าเมืองมะละแหม่งบ้าง มีทองตราบ้าง เป็นเหตุให้คนไทยไม่ยอม
หานายประกันบ้าง คดีที่เกิดขึ้นมักเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน ค่าจ้าง ค่าเช่าและสัญญา
ป่าไม้ ผู้แพคดีอาจหลบหนีไปได้เพราะไม่มีนายประกัน ดังนั้นจึงให้ตุลาการเรียกประกัน
ไว้ หากผู้แพคดีหลบหนีให้จับตัวนายประกันไว้ แต่ห้ามเรียกเงินค่าเกาะ (ค่าจับตัว)
ค่าเชิงประกันและค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่คนในบังคับสมควรจะต้องเสีย

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๑๘ จ.ศ. ๑๒๔๓, หน้า ๑.



คดีที่ขึ้นศาลต่างประเทศ เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๒๒

ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ครั้งแรกเริ่มในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ และสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ อันเป็นปีที่ไทยได้ลงนามกับอังกฤษในสัญญาเชียงใหม่ครั้งที่สอง โดยได้แก้ไขขอบเขตอำนาจของศาลต่างประเทศให้กว้างขวางกว่าเดิม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๒๒ นี้ จากหลักฐานเอกสารที่ปรากฏอยู่พอจะแยกประเภทคดีความที่ขึ้นศาลต่างประเทศได้เป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ คือ คดีเกี่ยวกับป่าไม้ คดีฟ้องร้องกล่าวหาเจ้านายขุนนางว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบกพร่องต่อหน้าที่ คดีปล้นชิงทรัพย์ และคดีหนีสิน

คดีเกี่ยวกับป่าไม้

คดีเกี่ยวกับป่าไม้ที่ส่งเข้ามายังศาลต่างประเทศนี้ มีทั้งที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งศาลในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ และเกิดขึ้นภายหลัง ส่วนใหญ่มักเป็นคดีพิพาทระหว่างเจ้านายขุนนางกับคนในบังคับอังกฤษ ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ในการทำป่าไม้ มูลเหตุของคดีก็เช่น เจ้านายขุนนางรับของกำนันเป็นสินน้ำใจจากคนในบังคับอังกฤษแล้วไม่ยอมให้ทำป่าไม้ตามสัญญา บิดพริ้วให้ป่าไม้แก่ผู้ที่ให้สินน้ำใจมากกว่า หรือละเมิดสัญญา

ในช่วงแรกที่ศาลต่างประเทศเริ่มปฏิบัติหน้าที่นี้ ไม่ปรากฏว่ามีการทำบัญชีคดีความต่าง ๆ ที่ส่งมาขึ้นศาล มีเพียงใบบอกข่าวดวงรายงานมายังกรุงเทพฯ เท่านั้น ในคดีสำคัญ ๆ จะมีรายงานมาอย่างละเอียด ส่วนคดีเล็กน้อย ๆ จะระบุเพียงชื่อโจทก์จำเลยและข้อกล่าวหาเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจระบุได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีคดีต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนที่แน่นอนเท่าใด อย่างไรก็ตามรายละเอียดของคดีสำคัญ ๆ ที่ปรากฏในเอกสารใบบอกต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงในคดีแต่ละประเภทนั้น สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดคดีความการดำเนินการของศาลต่างประเทศ และปัญหาที่ศาลต่างประเทศได้รับเป็นอย่างดี.

ที่ได้อนุญาตให้คนบังคับอังกฤษทำป่าไม้ แม้ตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ จะระบุให้คนในบังคับอังกฤษที่เข้ามาทำป่าไม้ ทำสัญญากับเจ้าของป่ากำหนดระยะเวลาให้แน่นอน ให้นำไปประทับตราข้าหลวงและส่งสำเนาไปให้ข้าหลวงอังกฤษที่พม่าไว้เป็นหลักฐาน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะมีการหลีกเลี่ยง ลักลอบตกลงทำป่าไม้ระหว่างเจ้าของป่ากับคนในบังคับโดยไม่แจ้งต่อข้าหลวงไทย ในบางกรณีสัญญายังไม่ได้ประทับตราข้าหลวง เจ้าของป่าก็อนุญาตให้คนในบังคับเข้าทำป่าไม้ก่อน แล้วภายหลังเจ้าของป่าถือโอกาสที่สัญญายังไม่สมบูรณ์ตกลงกับผู้อยากรายใหม่ที่ให้สินน้ำใจมากกว่า ในบางกรณีสัญญาทำป่าไม้หมดอายุแล้วแต่ผู้เช่ายังคงแสวงหาก่อไปอีก ปัญหาการคิดสินบนเจ้านายขุนนางเจ้าของป่าไม้นี้ คนในบังคับอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มาก ดังรายงานของข้าราชการอังกฤษกล่าวถึงพฤติกรรมของคนในบังคับว่า

... พวกนี้มักเดินทางไปยังป่าไม้ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะต้องเสียเงินสินบนจำนวนมากให้กับเจ้านายขุนนาง เพื่อให้ได้สัมปทานป่าไม้ที่อาจจะมิได้อยู่ในใ้ครอบอนุญาตให้ทำอยู่แล้วโดยเสียเงินสินบนเช่นกัน เจ้าของป่าไม้จะให้ป่าไม้แก่ผู้คิดสินบนรายใหม่ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของเดิม จึงทำให้เกิดความยุ่งยากระหว่างคนในบังคับอังกฤษด้วยกันเอง นับว่าพวกนี้สร้างความยุ่งยากให้พวกเดียวกันแท้ ๆ...

F.O. 628/137 "Summary of A.H. Hilderbrand's report on his Special Mission to Chiangmai" made by Commissioner of Tenasserim District to Officiating Secretary to Chief Commissioner, Burma, No. 707 - 49, 31 May 1875 cited by James Ansil Ramsay, "The Development of a Bureaucratic Polity: The Case of Northern Siam" (Ph. D. Thesis, Cornell University, 1971), p.62,

คดีป่าไม้รายใหญ่มีหลายคดีด้วยกัน จะขอยกตัวอย่างเพียง ๒ คดี คือ
คดีมองขุนขอ กับ คดีมองโค

คดีมองขุนขอ

คดีของมองขุนขอนี้เป็นคดีเกี่ยวกับป่าไม้ที่โจทก์ฟ้องว่าเจ้าของป่าละเมียด
สัญญา ทำให้โจทก์เสียประโยชน์ และฟ้องกล่าวโทษข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ
ว่าไม่ชำระคดีความควยความยุติธรรมและโจทก์ฟ้องคดีนี้หลายครั้งด้วยกัน

มองขุนขอได้บรรยายฟ้องไว้ว่า ตนได้รับอนุญาตให้ทำป่าไม้ในเขตตำบล
แม่กะตอน ห้วยแม่ขาว แม่ริศ สองปากคลองใหญ่จนยจนถึงทำหินปิดป่าไม้เมืองยวมในปี
พ.ศ. ๒๔๑๒ โดยได้มอบของกำนัลจำนวนมากเป็นสินน้ำใจแก่พระเจ้ากาวิโลรสฯ
ภายหลังพระเจ้ากาวิโลรสฯถึงแก่พิราลัย จึงได้ขอต่อสัญญากับเจ้าอินทวิชยานนท์ในปี
พ.ศ. ๒๔๑๓ ได้ตัดฟันไม้ต่อมาอีก ๔๕ เดือน ปรากฏว่าเจ้านครเชียงใหม่ละเมียด
สัญญาได้ ให้มองขุนขอพ่อค้าไม้พม่า เช่นกันเอาตราช่างไปตีไม้ขนสักของมองขุนขอแล้ว
ขนไป ๑๖๕ ต้น และยังได้ให้สัญญาป่าไม้เดียวกันนี้แก่น้อยชะวะนะ ๆ จึงตัดไม้จำนวน
๓๑๐ ต้นไปขาย ทำให้มองขุนขอเสียผลประโยชน์เป็นอันมาก ในปี พ.ศ. ๒๔๑๔
นาย เอ. เอช ฮิลเดอบรัน (Mr. A.H. Hilderbrand) ข้าหลวงอังกฤษได้เดิน
ทางมาชำระคดีร่วมกับพระยาเทพประชุมข้าหลวงใหญ่เชียงใหม่ มองขุนขอได้ยื่นฟ้องต่อ
นาย เอ. เอช ฮิลเดอบรัน เรียกค่าเสียหายจากเจ้านครเชียงใหม่เป็นเงิน ๑๗๓,๕๕๕
รูปี พระยาเทพประชุมรับคำฟ้องจากนายฮิลเดอบรันแล้วได้เรียกเงินค่าธรรมเนียมไว้
๑,๘๐๐ รูปี แต่ไม่ไต่ชำระคดีสินให้ มองขุนขอจึงกลับไปฟ้องที่ศาลเมืองมะละแหม่ง
เจ้าเมืองมะละแหม่งได้มีหนังสือมาเตือนเรื่องคดีนี้หลายครั้ง แต่พระยาเทพประชุม
ไม่ชำระให้ มองขุนขอกล่าวหาว่าพระยาเทพประชุมสมรู้ร่วมคิดกับเจ้านครเชียงใหม่
ไม่ยอมชำระคดีสินคดีให้

คดีนี้พระยาเทพประชนรายงานมาว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นล่วงเลยมา ๔ ปีแล้ว จึงไม่รับชำระและไต่ถามเงินค่าธรรมเนียมให้แก่มองขุนขอ ส่วนกรณีที่มีมองขุนต่อเอาตราไปตีไม้ของมองขุนขอ ๑๒๕ คดีนั้น มองขุนถอยยอมชำระเงินค่าไม้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นต่อกัน

แต่คดีนี้โจทก์ยังไต่ถามฟ้องต่อพันตรีศรัศรี ข้าหลวงอังกฤษซึ่งเดินทางมาชำระคดีพร้อมกับพระยาเจริญราชไมตรีและพระยาเทพประชนในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ อีกครั้งหนึ่ง แต่พระยาเทพประชนไม่สามารถจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาอีก เพราะสารบบความถูกไฟไหม้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ พันตรีศรัศรีจึงใหม่มองขุนขอลงมาฟ้องคดีที่ศาลกรุงเทพฯ มองขุนขอไต่ถามขอให้นายตีวินชาวอังกฤษเป็นทนายว่าความแทน ฟ้องร้องต่อรัฐบาลไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ แต่สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบำราบปรปักษ์ เสนาบดีกรมมหาดไทย ตัดสินให้ยกฟ้องเพราะโจทก์ทิ้งคดีความไว้นานเกินไป โจทก์ไต่ถามค่าคัดค้านแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ารัฐบาลไทยยอมรับให้ฟ้องอีกหรือไม่

คดีมองโค

คดีของมองโคเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไม้ขนสัก โจทก์ได้ฟ้องว่าคนได้ทำสัญญาซื้อขายไม้ขนสักจากพ่อค้าไม้ชาวไทยใหญ่ชื่อ ปะกาณะณะในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ รวม ๔๔๐ ต้น ในราคาต้นละ ๒๐ รูปี ปะกาณะณะส่งไม้ให้ ๓๓๐ ต้น มองโคได้ติดตามไป

^๑หจข., ร. ๕ ม. ๑๖.๒/๕๔, มองขุนขอกล่าวโทษพระเจ้านครเชียงใหม่ เรื่องป่าไม้ (ร.ศ. ๑๐๑).

^๒หจข., จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๔ เลขที่ ๒๓๘๖ หนังสือมีไปมากับกงสุลอังกฤษ เรื่องมองขุนขอพ่อค้าไม้ให้ตีเตอตีวินว่าความแทน ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๘๒.

^๓หจข., ร. ๕ ม. ๑๖.๑/๕, มองขุนขอฟ้องพระเจ้านครเชียงใหม่ เรื่องป่าไม้เมืองยวม (ก.ค. ๑๐๑ - มี.ค. ๑๐๕).

ตรวจดูไม้ที่ของแม่ชาน พบว่ามีไม้ซอกสักอยู่ประมาณ ๒๓๕ ต้น มีตราของปะกากระณะ
บาง ของมองโคบ้าง และไม่มีตราบ้าง และได้พบไม้เหล็ยม ๔๐ ต้น สอบถามได้ความ
ว่าเจ้านครเชียงใหม่มีอาญาให้ลากฟันไว้ จึงได้มาฟ้องต่อศาลให้ชำระคดีสิน^๑

คดีนี้พระยาเทพประสุนชาหลวงศุลาการศาลต่างประเทศได้รับรายงานมา
ว่า มีพ่อค้าไม้ชื่อปะกากระณะได้รับสัญญาทำป่าไม้ที่คลองแม่ชานแล้วชักลากออกมาไม่ได้
เพราะมีภูเขากั้นอยู่ ไม่มีเงินเสียค่าตอ จึงได้มอบไม้ให้เจ้านครเชียงใหม่เป็นค่าตอบแทน
เจ้านครเชียงใหม่ได้ให้ชาวไพร่ชักลากออกมาได้ ๒๕ ต้นแล้ว พระยาเทพประสุน
สันนิษฐานว่าเป็นป่าไม้อย่างเดียวกัน จึงได้แจ้งต่อเจ้านครเชียงใหม่ให้มีอาญาเรียกตัว
ปะกากระณะมาจากเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อไต่สวนในคดีนี้ แต่มองโคไม่ยอมที่จะให้ปะกากระณะ
มาขึ้นศาลเพื่อไต่สวน ยืนยันจะฟ้องกล่าวโทษเจ้านครเชียงใหม่ว่าข่มเหงเอาไม้ไป ๓๐๗
ต้น และขออายัดไม้ ๒๓๕ ต้น กับไม้เหล็ยม ๔๐ ต้นที่คลองแม่ชานไว้กับศาลต่างประเทศ
แล้วได้ตั้งให้นายตีวินเป็นทนายฟ้องคดีนี้ที่ศาลกรุงเทพฯ พระยาเทพประสุนไม่ยอมรับ
อายัดเพราะเห็นว่าไม่อยู่ในป่า ไม่สามารถจะรักษาไว้ให้ได้ ได้ขอร้องให้ฝ่ายโจทก์
รอกการไต่สวนจากปะกากระณะก่อน แต่โจทก์ไม่ยอม^๒

พระยาเทพประสุนเห็นว่าคดีมองโคนี้เป็นคดีโจทก์ ผิดพลาดในการทำสัญญา
ซื้อขายไม้โดยไม่นำสัญญามาให้ชาหลวงศุลาการศาลต่างประเทศประทับตรา ตามที่
พระยาเทพประสุนได้ตกลงกับนายฮินเดอบรินชาหลวงอังกฤษที่เดินทางมาชำระคดีร่วมกัน
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ซึ่งได้ออกประกาศให้คนในบังคับอังกฤษหรือคนไทยที่ได้ทำหนังสือ
สัญญาซื้อขายไม้ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๔๑๖ ให้เอาหนังสือสัญญามาประทับตราชาหลวงที่ศาล

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๔๑ จ.ศ., , หน้า ๑๖.

^๒ เรื่องเดียวกัน.

ต่างประเทศไว้เป็นสำคัญ สัญญาที่ไม่ได้ประทับตรานั้นจะนำมาฟ้องร้องไม่ได้ พระยาเทพ-
ประชนเห็นว่าสัญญาของมองโคไม่ได้ประทับตราข้าหลวง ไม่สมควรที่ศาลจะรับฟ้อง
นอกจากจะไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้เท่านั้น*

คดีเกี่ยวกับป่าไม้ในทำนองเดียวกันนี้มีอีกเป็นจำนวนมาก มีหลายคดีที่คนใน
บังคับอังกฤษเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมากมายเกินความเป็นจริง ไม่อาจ
ชำระตัดสินให้สิ้นสุดลงในศาลต่างประเทศ ต้องส่งไปชำระที่กรุงเทพฯ เพราะฝ่ายโจทก์
ต้องการให้กงสุลอังกฤษช่วยเหลือเรียกร้องให้แทน

คดีฟ้องกล่าวโทษเจ้านายขุนนางว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบกพร่องต่อหน้าที่

คดีความประเภทที่สองที่มีความสำคัญมาก เพราะได้สร้างปัญหายุ่งยากให้แก่
รัฐบาลไทยและศาลต่างประเทศ คือ คดีฟ้องกล่าวโทษเจ้านายขุนนางประเทศราชว่า
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบกพร่องต่อหน้าที่ มูลเหตุของคดีประเภทนี้เกิดจากการใช้อำนาจ
ในการปกครองบ้านเมืองของเจ้านายขุนนางอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่มีระเบียบ
แบบแผน บางครั้งละเลยต่อหน้าที่ราชการ และใช้อำนาจโดยไม่ยุติธรรมกับราษฎรของ
ตน อำนาจเช่นเดียวกันนี้ถูกใช้กับคนในบังคับต่างชาติด้วย แต่เดิมคนเหล่านั้นก็ยอมรับ
แต่โดยดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ต่าง ๆ แต่ภายหลังคนในบังคับได้เรียกร้องสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองจากกงสุลตามสัญญาบาวริง ไม่ยอมให้เจ้านายกดขี่เข้มแข็งตั้งแต่
ก่อน ยังมีกงสุลอังกฤษคอยออกหน้าเป็นผู้เรียกร้องจากรัฐบาลไทยให้ พวกคนในบังคับ
ก็ยังฟ้องร้องเป็นคดีความมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงพิจารณาการใช้อำนาจ
การปกครองและการศาลของเจ้านายขุนนางว่า "พวกลาวทำการสิ่งใดถือเอา
อำนาจกดขี่คดีความ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างทำเนียมพิภพชาติตัดสินคดีความไม่มี

* เรื่องเดียวกัน.

บันทึกจดหมายลงชื่อประทับตามเป็นแบบอย่าง"^๑

การที่เจ้านายขุนนางโชอันนาจโกยไม่ชอบธรรมนั้นก่อให้เกิดคดีสำคัญ ๆ ที่คนในบังคับอังกฤษเรียกค่าเสียหายจำนวนมากหลายคดี ทั้งคดีที่มีมูลความจริงและไม่มีมูลความจริง ยกตัวอย่างคดีสำคัญที่เกรียวกราวและเป็นปัญหามาก ๓ คดี คือ คดีมองกณะ คดีนายซี. เจ. คอกซ์ (Mr. C.J. Cox) และคดีมองอิด

คดีมองกณะ

เป็นคดีสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจมาก ถือว่าเป็น "ความของแผ่นดินสยาม"^๒ คดีนี้เป็นคดีที่คนในบังคับอังกฤษถือโอกาสที่เจ้านายขุนนางและข้าราชการไทยบกพร่องต่อหน้าที่จับกุมคนร้ายผิดตัว อ้างว่าทำให้คนเสียผลประโยชน์ในการทำป่า เรียกค่าเสียหายจำนวนมากเกินความจริง ทั้ง ๆ ที่คนในบังคับกำลังประสบภาวะขาดทุน จนไม่มีเงินชำระค่าต่ออยู่แล้ว ปรากฏว่าคดีนี้ถึงที่สุดอังกฤษเรียกร้องข่มขู่รัฐบาลไทยโดยไร้เหตุผล จนรัฐบาลไทยไม่อาจประนีประนอมได้ ต้องส่งคดีไปให้รัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนพิจารณา เพื่อขอความยุติธรรมจึงทำให้คดีนี้ยุติปัญหาลงได้

คดีนี้กินเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘ - ๒๔๒๖ นับเป็นคดีที่ยืดเยื้อที่สุดคดีหนึ่ง เริ่มความตึงเครียดมองกณะฟ้องความที่ศาลเมืองมะละแหม่ง แล้วรับหนังสือจากเจ้าพนักงาน-

^๑ หมาย., จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๓๘๕๔ สารตราถึง พระยาเทพ ความแสนป็นปุงในบังคับอังกฤษโทษ เจ้านุวัรัตน์ พระยาไชยสงคราม น้อยเรียวก้าเอื้อย เมืองนครลำปางทางว่าจำเลยกฏขึ้นจับตัวจำครวนและเก็บวิบริพัย สิ่งของ.

^๒ หจร., ร. ๕ พศ. ๘ จ.ศ. ๑๒๔๒ - ๑๒๔๔, หน้า ๓๗.

อังกฤษมายื่นต่อหลวงบริบาลบุรีรัมย์ ข้าหลวงทั้งสองประจำเชียงใหม่ รักษาราชการแทนพระยาเทพประชนที่ลงมาราชการที่กรุงเทพฯ คนใดทำสัญญาป่าไม้กับเจ้าเมืองแพร่และรับเงินจากเจ้าราชวงศ์ ๒,๑๐๐ รูปี โดยสัญญาว่าจะส่งไม้ ๒๐๗ ต้น แต่เมื่อชักลากไม้มาถึงเมืองงาว หนานอุค น้อยมหาไชยกับไพร่อีก ๔๐ - ๕๐ คน มีอาวุธครบมือ ยิงปืนโห่ร้องและจู่โจมเข้าจับลูกจ้างกับช้าง ๗ เชือกของมองฤณะไป ลูกจ้างที่เหลือกับช้างอีก ๑๓ เชือกแตกตื่นไป เมื่อไปถึงเมืองแพร่จึงโค่นข้างคืน ๗ เชือก แต่มองฤณะไม่สามารถทำป่าไม้ต่อไปเพราะลูกจ้างหนีและช้างหาย ทำให้ไม้ที่ตัดพันไว้อีก ๕๒ ต้นถูกไฟไหม้เสียหายไปค้ำย ไม่สามารถส่งไม้ให้เจ้าราชวงศ์ตามกำหนดได้ จึงถูกเจ้าราชวงศ์ยึดช้างไป ๔ เชือก รวมค่าเสียหายทั้งหมด ๓๑,๕๐๐ รูปี^๑

ตามความเป็นจริงแล้วผู้ว่าราชการเมืองมะละแหม่งมีหนังสือมาให้พระยากลาโหมราชเสนา ข้าหลวงเมืองตากเป็นผู้ชำระความ แต่มองฤณะกลับค่าให้การที่เคยให้กับศาลมะละแหม่ง กลับนำหนังสือมาให้หลวงบริบาลชำระ ฝ่ายหลวงบริบาลรับหนังสือที่ไม่ไต่จําหน้าถึงตนมาพิจารณายังไม่เสร็จจึงสันนิษฐานว่าหนานอุคน้อยมหาไชยหลบหนีคดีความ ตักสินไหมมองฤณะจนความ เรียกรับจากจำเลย ๓๑,๕๐๐ รูปี มีหนังสือให้เจ้าเมืองลำปางส่งตัวจำเลยไปให้ แต่เจ้าเมืองลำปางไม่ยอมส่งตัวจำเลยไป^๒

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑, โบบอกเมืองเชียงใหม่ (มิ.ย. ๕๓ - ๒๐ เม.ย. ๑๑๐).

^๒ หวญ., จดหมายเหตุรัฐกาสที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๓๘๑๕ หนังสือหลวงบริบาลถึงเจ้าพรหมากิพงษ์.

ภายหลังพระยาเทพประชันกลับมาถึงเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าหลวง
บริบาลา ทำความผิดที่เปิดเผยหนังสือที่ไม่ได้ส่งถึงตน ยิ่งบังอาจคัดลिनคดีความสำคัญ
โดยไม่เสนอต่อข้าหลวงและไม่รายงานลงไปกรุงเทพฯ จึงส่งตัวหลวงบริบาลาลงมา
รับโทษที่กรุงเทพฯ และปฏิเสธไม่ยอมรับคำคัดลिनของหลวงบริบาลาที่แล้ไป เมื่อเรื่อง-
ราวเป็นเช่นนี้ รัฐบาลไทยจึงใหม่องคณะฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งที่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่
เพื่อพิจารณาให้ลีนกระแสดความ^๑ แต่มองคณะไม่ยอมฟ้องที่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่
รัฐบาลไทยจึงต้องเรียกตัวเจ้านครลำปางพระยาไชยสงคราม หนานอุคน้อยมหาไชย
ลงมารอว่าความที่กรุงเทพฯ^๒ รออยู่ประมาณ ๑ ปี มองคณะก็ไม่มาว่าความทำให้คดี
ชะงักอยู่ จนกระทั่ง นายปลัดเกรฟกงสุลอังกฤษคนใหม่ต่อจากนายนอกซ์มารื้อฟื้นความ
ขึ้นมาอีก โดยไม่ยอมฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลไทย จะบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
ให้โจทก์และยังชี้ว่าจะส่งความไปยังรัฐบาลอังกฤษ แต่เมื่อรัฐบาลไทยยื่นกรานว่าจำเลย
ไม่ผิดและมองคณะฟ้องความเท็จ กงสุลอังกฤษจึงเสนอว่าจะพิจารณาในศาลของตนเอง
ก่อน หากคดีมีมูลก็จะส่งมาให้ศาลไทยพิจารณาพิพากษา หากคดีเป็นความเท็จจะยกฟ้อง
เสีย

ทางรัฐบาลไทยจึงส่งพระยากลาโหมราชเสนาข้าหลวงเมืองตากไปไ้ทงสุด
สอบถาม พระยากลาโหมราชเสนาให้การว่า คนได้ใช้ให้พระพลเมืองตากไปเมืองแพร่
เพื่อจับผู้ร้าย สืบทราบมาว่าผู้ร้ายหนีไปอยู่ในป่าไม้ของมองคณะ จึงได้ปรึกษากับเจ้า
เมืองแพร่ให้คนไปจับผู้ร้าย ปรากฏว่าจับได้ผิดตัว จึงได้ปล่อยตัวคนที่จับมากับข้าง
๓ เชือก ส่วนข้างอีก ๔ เชือก เจ้าเมืองแพร่ยึดเอาไว้ใช้เป็นค่านี่ลีนของมองคณะ

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๑๓ จ.ศ. ๑๒๓๘, หน้า ๑๒๐.

^๒ หจข., ร. ๕ มท. ๑๔ จ.ศ. ๑๒๔๐, หน้า ๑๘๕.

ส่วนมองคณะให้การว่า ที่ไม่ได้ทำไม่ต่อไปเพราะถูกพระพลกับเจ้าเมืองแพร่ข่มเหงและ
 ข้างที่ไช้ลากไม้หายไป ๑๓ เชือก กงสุลจึงสรุปตัดสินว่าเป็นความผิดของพระยากลาโหม
 ราชเสนา และเห็นว่าควรเรียกค่าเสียหายจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงต่อไปนี้คือ พระยา
 กลาโหมราชเสนา พระพล พระยาเทพประชัน เจ้าเมืองแพร่ หรือ รัฐบาลไทย^๑

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงวิจารณ์คำตัดสินของกงสุลว่า

...ผู้ยืมมีสเคอปลาเกรฟนั้นเล่า ดูอาการก็รู้ว่าอยู่ความก็อยู่ข้างนั้นไป
 ไปไม่ยั้งยืน ความเรื่องมองคณะนั้นก็รู้แล้วเอาใหม่เล่า ไม่เป็นถอยเป็นคำ
 บัดนี้ก็ยืนยันจะเอาเงินใหม่มองคณะอยู่ๆ ฝายเราจะขอสืบสวนประการใด
 ก็ไม่ให้สืบ จะขอให้ชื้อว่าผู้ใดผิดก็ไม่ชี้ จะเร่งเอาเงินตามแต่ไทยจะเรียกจาก
 ใครมาให้ ความซึ่งชำระใหม่เห็นถึงความมองคณะกลาโหมหนานอุคนอมมหาไชย
 ผิดตัวตัดสินในหยกเล็กเสียนั้น บัดนี้ก็กลับจะมาเอาคำตัดสินของหลวงบริบาลเดิม
 เร่งเงินเอากับไทย แลตัดความรอก หลวงบริบาลก็ไม่เอาด้วย ดูเลอะเทอะ
 หนักยิ่งกว่าความรุงมองไปมาก ซึ่งจะยอมเสียเงินให้เมื่อไม่มีความผิดความผิด
 อยางใค่นั้น ก็ไม่รู้อะไรที่ไหนไปเสีย ถ้าจะว่าหลวงจับผู้ร้ายผิดตัวให้เสีย
 เงินค่าปรับถึง ๓๘,๐๐๐ รูเปี้ย ก็เห็นว่าเหลือเกินยิ่งนัก แลการจับผู้ร้ายกลาง
 ปากดั่งนั้น เราก็งี้จะต้องจับต่อไป สุดแต่ผิดตัวไม่ได้ทำรายอันใด ก็ต้องปรับ
 ดั่งนี้เห็นจะทนไม่ไหว...^๒

ที่ประชุมเสนาบดีพิจารณาตัดสินแล้วลงมติให้คดีความเลิกแล้วต่อกัน โดยให้
 ความเห็นเป็นข้อ ๆ ดังนี้^๓

^๑ หมาย., จดหมายเหตุนิติศาสตร์ที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๔ เลขที่ ๒๐๗๘ มีสเคอปลา-
 เคา ฟ ถึงพระยาพิพัฒน์โกษา.

^๒ ฎีกาพิ สติสงคราม, เจ้าคุณกรมท่า, หน้า ๔๘๘.

^๓ หมาย., ร. ๕ พศ. ๕ จ.ศ. ๑๒๔๓ - ๑๒๔๔, หน้า ๑๐๑.

๑. หากรัฐบาลไทยยอมบังคับให้จำเลยเสียค่าปรับตามที่กงสุลเรียกร้อง หรือยอมเสียค่าปรับเอง ก็เป็นการลบล้างกฎหมายไทย กระทบกระเทือนต่อขบวนการ ยุติธรรมและทำให้เจ้านายขุนนางภาคเหนือเสื่อมความยำเกรงต่อรัฐบาลไทย

๒. มองภาวะฟ้องความเท็จ ทำให้เจ้านครลำปางและจำเลยอื่น ๆ ต้อง ถูกบังคับให้มารอว่าความที่กรุงเทพฯ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

๓. ไม่อาจเอาความผิดกับเจ้าเมืองแพร์ เพราะไม่ได้เป็นผู้ชักชวนมอง- ภาวะไม่ให้ทำป่าไม้ มองภาวะเองทำป่าไม้มาหลายปีโดยไม่ได้เสียค่าต่อ สมควรจะถูก ปรับเอาหนังสือสัญญาคืน ซึ่งมองภาวะอ้างว่าคนเสียผลประโยชน์ไม่ได้ทำป่าไม้นั้นฟัง ไม่ขึ้น

๔. การที่ นายปลัดเครฟคัดสินความเองแล้วบังคับให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตาม เช่นนี้ เป็นการผิดต่อสัญญาที่ว่าจำเลยเป็นคนในบังคับไทยต้องขึ้นศาลไทย

อย่างไรก็ตาม กงสุลไม่ยอมให้เลิกคดีและไต่ส่งคดีไปยังรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลไทยจึงมอบหมายให้หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ราชทูตไทยประจำยุโรปชี้แจงข้อเท็จจริง และนำหลักฐานต่าง ๆ ไปเสนอให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณา รัฐบาลอังกฤษจึงมีหนังสือตอบ แสดงความเสียใจที่ นายปลัดเครฟเข้าใจคำสั่งเกี่ยวกับคดีนี้ผิด และยินยอมให้ศาลที่สมควร พิจารณาคดีนี้อีกครั้ง^๑

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ไทยและอังกฤษทำสัญญาเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ ได้ตั้งศาล ต่างประเทศขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ความยุติธรรมแก่มองภาวะ รัฐบาลจึงให้มองภาวะ เลือkJจำเลยฟ้องที่ศาลต่างประเทศเอง โดยให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร

^๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๓.

ข้าหลวงพิเศษเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ปรากฏว่ามองกุณะไม่ขึ้นไปฟ้องคดีจนเวลาว่างไปหลายเดือน ศาลต่างประเทศจึงตัดสินให้ยกเลิคดี แต่นายซาเตา กงสุลอังกฤษคนใหม่คัดค้านโดยให้เหตุผลว่า ศาลไม่มีสิทธิฟ้องเพราะโจทก์ยังไม่ไปฟ้อง และรัฐบาลไม่ได้กำหนดเวลาที่จะไปฟ้อง ประกอบกับศาลต่างประเทศเพิ่งตั้งขึ้นหลังการให้สัตยาบันสัญญาในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๒ รัฐบาลไทยจึงตกลงให้กำหนดเวลาให้มองกุณะขึ้นไปฟ้องความที่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่กำหนด ๑ ปี แต่ไม่มีหลักฐานต่อมาว่ามองกุณะได้ฟ้องร้องผู้ใดต่อศาลต่างประเทศในคดีนี้อีก

คดีมองกุณะนี้เป็นคดีที่คนในบังคับอังกฤษฟ้องร้องว่า เจ้านายขุนนางก๊กซิมเฮงทำให้เสียผลประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วเกิดจากการบกพร่องต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการโดยหละหลวมคือจับผู้ร้ายผิดตัว ทำให้คนในบังคับต่างชาติฉวยโอกาสฟ้องร้องโดยหวังผลประโยชน์จากคดีความ นอกจากคดีนี้มองกุณะยังมีคดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับป่าไม้ในเมืองน่าน ภายหลังเมื่อกงสุลอังกฤษขอหนังสือเดินทางให้มองกุณะไปค้าขายยังหัวเมืองฝ่ายเหนือ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศไม่ยอมออกให้ โดยให้เหตุผลว่า "มองกุณะคนนี้ได้ประพฤติก่อร้ายโดยเรียบร้อยเหมือนพ่อค้าหังปวง มักเที่ยวหาเหตุก่อถ้อยความเนือง ๆ จนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้รักษาเมืองกรมการเมืองลาวฝ่ายเหนือ ถ้ากลับขึ้นไปหัวเมืองลาวฝ่ายเหนืออีกก็จะก่อความลำบากอีก"^๒

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๔, มิสเตอร์ซาเตาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์

(๒๐ เม.ย. ๑๐๔).

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๕, พระยาพิพัฒน์โกษาถึงพระยาศรีสิงหเทพ

(๒๕ ก.ย. ๑๐๔).

คดีนาย ซี.เจ. คอกซ์ (Mr. C.J. Cox) พอลาไมชาวอังกฤษ

คดีนี้โจทก์ คือนายคอกซ์ฟ้องพระเจ้านครเชียงใหม่ว่าบกพร่องต่อหน้าที่นับ
เป็นคดีที่ซับซ้อนยุ่งยาก เกิดขึ้นเป็นสองคดีที่มีผลต่อเนื่องกันคือ คดีเค็มระหว่างคนใน
บังคับอังกฤษด้วยกันเอง มองไซ่ น้อยคำ น้อยบิน กับ มองชวยกง มองนอง
ทั้งโจทก์จำเลยทำป่าไม้อยู่เขตเมืองยวม เกิดคดีความกันขึ้นมา ขอให้พระยาเขื่อน
เจ้าเมืองยวมตัดสินโดยการค่านำพิสูจน์ความจริง ปรากฏว่ามองชวยกงแพต้องเสียค่า
ปรับให้มองไซ่ แต่เมื่อคดีมาถึงสนามเมืองนครเชียงใหม่ พระเจ้านครเชียงใหม่ได้
มีหนังสือถึงเจ้าเมืองมะละแหม่งถามความเห็น เกี่ยวกับคดีนี้ตามที่พระยาเขื่อนตัดสิน
พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่ามองชวยกงมาตั้งรกราก มีบุตรภรรยาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่และ
ทำหนังสือขอเป็นข้าเมืองเชียงใหม่

แต่พระเจ้านครเชียงใหม่ไม่ได้บังคับตามคำตัดสินของพระยาเขื่อน เพราะ
เห็นว่า เป็นคดีของคนในบังคับอังกฤษทั้งสองฝ่าย ตามสัญญาแล้วข้าราชการไทยไม่มี
อำนาจเกี่ยวข้องกับคดีของคนในบังคับอังกฤษด้วยกัน และเกรงว่าจะเกิดปัญหาฟ้องร้อง
อย่างถึงที่สุดอังกฤษ ทั้ง เซอร์ โรเบิร์ต ซอมเบิร์ต และ เซอร์ โทมัส นอกซ์ เคยฟ้อง
ร้องให้ปรับโทษพระเจ้านครเชียงใหม่มาแล้ว

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๑๖ เจ้านครเชียงใหม่เดินทางมาต่อสูคดีความที่ถูก
คนในบังคับอังกฤษฟ้องร้องที่กรุงเทพฯ พระเจ้านครเชียงใหม่ปฏิเสธว่า มองชวยกง
ไม่อยู่ในบังคับของเมืองเชียงใหม่ แต่ถ่วงที่สุดอังกฤษให้หนังสือมอบอำนาจไปพระเจ้า
เชียงใหม่จะเก็บทรัพย์สินของมองชวยกงไว้ให้ คณะตุลาการที่กรุงเทพฯไม่ได้สั่งให้
พระเจ้านครเชียงใหม่เก็บทรัพย์สินของมองชวยกง เพราะเห็นว่าคดียังไม่ได้ชำระและ

เป็นคดีระหว่างคนในบังคับอังกฤษ ทางค่านกงสุลอังกฤษก็มีได้ให้หนังสือมอบอำนาจไปแต่อย่างใด พระเจ้านครเชียงใหม่จึงเพียงแต่มีคำสั่งให้พระยาเชื่อนดูแลทรัพย์สินของมองชวยกงไว้เท่านั้น^๑

ต่อมา นายคอกซ์ได้ฟ้องต่อพระยาเทพประชุม พระยาเจริญราชไมตรีและเมเยอร์สตรีค ข้าหลวงอังกฤษ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๒ ว่ามองไซเป็นหนี้ นายคอกซ์ได้รับทรัพย์สินของมองไซไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และจะขอรับทรัพย์สินที่มองไซชนะความมองชวยกงด้วย นายคอกซ์กล่าวหาว่าพระเจ้าเชียงใหม่ฉ้อโกง โดยอ้างว่าในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕ คณะตุลาการที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นเพื่อชำระความเจ้านายที่กรุงเทพฯ ได้ตัดสินให้มองชวยกงเสียเงิน ๑,๗๐๐ รูปี ให้มองไซแล้ว และให้พระเจ้าเชียงใหม่เร่งเงินจากจำเลย ปรากฏว่าพระเจ้าเชียงใหม่รับทรัพย์สินของมองชวยกงแล้วไม่นำส่งให้กับนายคอกซ์ พระยาเทพประชุมเห็นว่าคดีนี้หาความไปถึงการตัดสินความที่กรุงเทพฯ จึงส่งคดีลงมากรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าพ้ามหามาลากรมพระบารามประบักษิ์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เข้าพระทัยว่าคำฟ้องของนายคอกซ์ เป็นความจริงจึงตัดสินให้พระเจ้าเชียงใหม่เสียเงิน ๗,๘๓๐ รูปี เป็นค่าเสียหายแก่นายคอกซ์ โดยที่ยังไม่ได้สอบสวนพระเจ้าเชียงใหม่ นายปลัดเครฟพงสุลอังกฤษยังได้คิดค่าป่วยการ คอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๖ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๓ รวม ๘๕ เดือน เป็นเงิน ๖,๖๐๗ รูปี รวมค่าธรรมเนียมอีก ๓๘๗ รูปี เป็นเงินทั้งหมด ๑๔,๘๓๔ รูปี^๒ สมเด็จพระเจ้าพ้ามหามาลา ได้ทรงชลดหย่อนเหลือ ๑๐,๕๔๕ รูปี แล้วมีสารตราให้พระยาเทพประชุมและพระยาราชเสนาแจ้งให้พระเจ้าเชียงใหม่ แต่งให้ท้าวพระยาคุมเงินลงมาให้นายคอกซ์^๓

^๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๓ - ๒๓๐.

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๗ เบ็คเสร์จ (เม.ย. ๕๕ - ๑๐๐).

^๓ หจข., ร. ๕ มท. ๑๗ จ.ศ. ๑๒๔๑ - ๑๒๔๒, หน้า ๑๖๗.

พระเจ้าเชียงใหม่จึงส่งเงินลงมาพร้อมกับร้องเรียนว่า คนไม่ได้รับทรัพย์สินของมองชวยกง ๆ กำลังจะลงมากองเทพา เพื่อสู้คดีกับมองไซ่และพร้อมที่จะเป็นพยานว่า พระเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้รับทรัพย์สินของตน

หลังจากสอบสวนแล้ว รัฐบาลไทยสรุปความออกมาได้ว่า^๑

๑. พระเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้รับทรัพย์สินของมองชวยกง เรื่องนี้มองชวยกง ยืนยันด้วยตนเอง
๒. ข้าหลวงอังกฤษที่พม่าปฏิเสธว่าไม่ได้ตกลงเรื่องความที่พระยาเชื่อนัคคิน ไม่ได้มีหนังสือมาถึงพระเจ้าเชียงใหม่
๓. คณะตุลาการไทยอังกฤษที่ตัดสินความเกี่ยวกับคนในบังคับอังกฤษฟ้องพระเจ้าเชียงใหม่ ไม่ได้มีคำสั่งให้พระเจ้าเชียงใหม่จัดการทรัพย์สินมองชวยกง
๔. คำสั่งของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทฯ ให้นำความยุติธรรม จึงให้ถอนคำสั่งนั้นเสีย

นายปลัดเครฟไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงจากรัฐบาลไทย ยินกรานให้ส่งเงินจำนวนนั้นไปไว้ที่กงสุลอังกฤษก่อน ภายหลังสืบได้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้รับทรัพย์สินมองชวยกงจริงก็จะคืนให้ แต่รัฐบาลไทยไม่ยินยอมและขอให้กงสุลมาปรึกษาร่วมกันในคดีนี้^๒ แต่กงสุลปฏิเสธ รัฐบาลจึงส่งพระเจ้านองยาเชอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้กงสุลทราบ แต่กงสุลก็ไม่ยอมรับฟังยังยืนยันขอเรียกวงเดิม^๓

^๑ หจร., ร. ๕ พศ. ๘ จ.ศ. ๑๒๔๒ - ๑๒๔๔, หน้า ๓๒๘.

^๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๑.

^๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๗.

แม่มองชายกงจะไปพบกงสุลและแสดงหนังสือสำหรับตัวแล้วก็ตาม กงสุลก็ไม่ได้สอบถามเรื่องคดีนี้เลย

รัฐบาลไทยเห็นว่ากงสุลอังกฤษไม่ยอมรับฟังเหตุผลที่ควร ก็อรันจะกระทำตามความคิดของตนแต่ฝ่ายเดียว จึงได้แจ้งให้กงสุลทราบว่า รัฐบาลจะส่งคดีนี้ไปยังรัฐบาลอังกฤษ โดยให้หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ราชทูตไทยในยุโรปชี้แจงต่อรัฐบาลอังกฤษ เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ เสนาบดีกรมท่า ตั้งข้อสังเกตว่า "...ดูเหมือนว่ามีสเตอपालเครฟไม่คอยสบายใจที่ทราบว่ามิราชทูตไทยในยุโรป..."^๑ ซึ่งคงจะเป็นเพราะนายสเตอपालเครฟรู้สึกว่าคุณคนไทยปฏิบัติในสิ่งที่ขัดแย้งกับความยุติธรรม จนเกินไปและเกรงว่าจะถูกรัฐบาลอังกฤษดำเนินคดี

ในที่สุดรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษจึงตกลงให้นายค็อกซ์ฟ้องคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ ให้ชาวหลวงสุลาการไทยพร้อมกับรองกงสุลอังกฤษพิจารณา^๒

คดีมองอิก

คดีนี้คนในบังคับอังกฤษฟ้องว่าเจ้านายเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทนงเห็นยวักกซึ่งทำให้เสียเวลาและทรัพย์สิน ความเค็มเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ผู้บังคับการไปลัทธิรักษาเขตแดนเมืองยวมโคฟองคอประยาราชเสนาชาหลวงเชียงใหม่ว่ามองอิกกับพวกแอบอ้างหนังสือของพระยาเทพประทุมชู่เอาเงินจากพวกกะเหรี่ยงเมืองยวม พวกกะเหรี่ยงหนีไปแจ้งความต่อนายกุนะนายไปลัทธิ น้อยกุนะจึงจับตัวมองอิกไว้ มองอิกอ้างว่าเป็นคนในบังคับอังกฤษ แต่ไม่มีหนังสือสำหรับตัวและสารภาพว่าได้

^๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๓.

^๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๓ - ๓๘๔.

เอาเงินจากพวกกะเหรียงจริง ยอมคืนเงินให้ ๘๕ รูปี น้อยคุณะจึงส่งตัวมองอิดให้
พระยาราชนาซาร์แค้นมองอิดไม่ยอมให้ศาลต่างประเทศชำระ พระยาราชนาซาร์จึง
ส่งโจทก์จำเลยไปฟ้องที่เมืองฉวาปูน แต่ศาลยังไม่ได้อัดสินน้อยคุณะเดินทางกลับมาก่อน^๑

ต่อมาอีกหนึ่งปี มองอิดถือหนังสือเจ้าเมืองฉวาปูน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๒๔ มาฟ้องที่ศาลต่างประเทศ เรียกว่าเสียหายจากเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์และ
น้อยคุณะ เป็นเงิน ๔,๔๐๐ รูปี^๒ พระยาราชนาซาร์ยังไม่ทันพิจารณาตัดสินมองอิดก็ลง
มาฟ้องที่กรุงเทพฯ อีก กล่าวโทษเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ว่าให้ น้อยคุณะเอาตัวมองอิดไปจำ
ไว้เป็นเวลา ๑ เดือน ๔ วัน เก็บบริบททรัพย์ไปอีก ๑,๔๑๐ รูปี ยังได้คบคิดกับพระยา
ราชนาซาร์ร้ายมองอิดโดยฟ้องที่เมืองฉวาปูน แต่ศาลเมืองฉวาปูนตัดสินว่ามองอิดไม่ผิด
การกระทำของเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ทำให้มองอิดเสียหายเวลาถึง ๑๐ เดือนไม่ได้ทำป่าไม้
ถูกปรับเนื่องจากผิดสัญญาจึงขอให้ศาลตัดสินให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้^๓

คณะตุลาการ เรียกจำเลยมาต่อสู้อ้างว่า ฝ่ายจำเลยให้การโต้แย้งว่า
มองอิดไม่ได้รับสัมปทานป่าไม้จากผู้ใด จะอ้างว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้เสียผล
ประโยชน์ไม่ได้ ในการตัดสินความที่เมืองฉวาปูน ศาลฟังความจากมองอิดข้างเดียว
ไม่มีหลักฐานมั่นคงและตัวมองอิดเป็นคนตึกฉิ่น ไม่มีผู้ใดเชื่อถือนักชุกรโรชทรัพย์จาก

^๑ หจช., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑, หนังสือเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์เชียงใหม่
ถวายสมเด็จพระบวรราชฯ.

^๒ หจช., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๐, เบ็ดเสร็จกระทรวงมหาดไทย (ร.ศ. ๑๐๑).

^๓ หจช., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑, กรมหมื่นพิชิตปรีชากร พระยาเจริญราช-
ไมตรี พระยาศรีสิงหนาทพรหมที่วังสมเด็จกรมพระบวรราชเรื่องมองอิด มองชันกะเล
มาขึ้นต่อตุลาการ

พวกลาวกะเหรี่ยงเสมอ^๑

อย่างไรก็ตาม คณะตุลาการพิจารณาเห็นว่าเจ้าราชสัมพันธ์ทรงปฏิบัติหน้าที่โดยพลละหวม ในการกักขังคนในบังคับอังกฤษจึงตัดสินให้จำเลยเสียค่าปรับเป็นเงิน ๕ ชั่ง ๖ ตำลึง ๒ บาท^๒

คดีที่ฟ้องร้องเจ้านายขุนนางว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ยังมีอีกหลายคดี เช่น

๑. คดีแสนปันบุ่งคนในบังคับอังกฤษฟ้องเจ้าบุรีรัตน์และพระยาไชยมงคลน้อยเรียวก้าวาภิธรพัยและจับกุมตัวไปจำขังไว้ ฝ่ายจำเลยให้การว่าแสนปันบุ่งถูกน้อยเรียวก้าวกล่าวหาว่าฆ่าคนตายจึงเอาตัวไปจำไว้เพื่อพิจารณาคดี^๓

๒. คดีมองเยไหมมองซุนกะเลเป็นตัวแทนฟ้องพระเจ้านคร เชียงใหม่ว่าบกพร่องต่อหน้าที่ อ้างถึงคดีความที่มองเยมอบหมายให้มองจูเป็นตัวแทนมาฟ้องอายกระลา อายละเมิน กะเหรี่ยงสองคนที่สนามเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ กล่าวหาว่าจำเลยทำสัญญาขายไม้แล้วไม่นำไม้มาส่งให้ เจ้านครเชียงใหม่ตัดสินให้

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๐, เบ็ดเตล็ดระหวางมหาคไทย (ร.ศ. ๑๐๑).

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๑, หนังสือราชการระหว่างเจ้าพระยาภาณุวงศ์ข้ากับกงสุลอังกฤษและฝรั่งเศส ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบำราบ เกี่ยวกับราชการทั่วไป เช่น ขอนหนังสือเดินทาง หนังสือ ฎหมายปล้นฆ่าและลักทรัพย์ ป่าไม้ ร่องทุบกู้ และคดีความต่าง ๆ (ร.ศ. ๑๐๒).

^๓ หวญ., จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๕ เลขที่ ๓๔๕๔ สารตราถึงพระยาเทพประสุน ความแสนปันบุ่งในบังคับอังกฤษโจทย เจ้าบุรีรัตน์ พระยาไชยมงคลน้อยเรียวก้าวเอื้อยเมืองนครลำปาง หาว่าจำเลยกฏจับตัวจำตรวนและเก็บริบทรัพย์สิ่งของ.

รับทรัพย์สินของบุตรภรรยา ช่างม้า โศกระบือของจำเลยให้โจทก์ แต่ปรากฏว่า
มองเขยยังมิได้รับค่าเสียหายตามคำตัดสิน จึงมาขึ้นฟ้องอีกครั้งหนึ่ง เรียกเอาเงิน
จากพระเจ้าเชียงใหม่ฐานบกพร่องต่อหน้าที่ไม่เร่งเงินให้^๑

คดีนี้ พระเจ้าเชียงใหม่ให้การว่าเป็นคดีความเก่าที่พระยาสามล้านตัดสิน
ผู้ตัดสินเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อพระยาเทพประขุนขึ้นมารับตำแหน่งข้าหลวงตุลาการศาล
ต่างประเทศ สนามเมืองเชียงใหม่ก็นำสารบบความคนต่างประเทศมามอบให้ทั้งหมด
และสนามมิได้รับชำระความคนต่างประเทศอีกเลย อีกประการหนึ่ง มองเขยถึงความ
ไว้นานเกินกำหนด แม้กระทั่งรัฐบาลอินเดียส่งพันตรีสตรีศมาเป็นตัวแทนร่วมพิจารณา
คดีความของคนในบังคับอังกฤษมิให้ค้างคาง คณะตุลาการในครั้งนั้นได้ประกาศให้คน
ในบังคับอังกฤษทั้งหมดมาฟ้องความเก่าให้เสร็จสิ้นไป พันกำหนดจะไม่รับพิจารณาอีก^๒

คดีนี้คณะตุลาการที่กรุงเทพฯ ให้ยกฟ้อง เพราะเป็นคดีเก่าโจทก์ถึงความไว
นานเกินไป^๓

๑. คดีข้างชื่อฟ้องเจ้านครลำปางว่าบกพร่องต่อหน้าที่ ความเดิมพระยา
วังซ้ายรับข้างของข้างชื่อไป ทำให้ข้างชื่อทำป่าไม้ไม่ได้ ข้างชื่อจึงลงมาฟ้องความ
กับกงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯ กงสุลมีหนังสือมาขอให้เจ้านครลำปางชำระความให้ เจา
นครลำปางเพิกเฉยจนข้างตาย คดีนี้เจ้านครลำปางยอมชำระเงินค่าช้ำและค่าเสียหาย

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๒/๕ ร. ที่ ๑๘๘/๔๔, พระราชหัตถเลขาถึง
สมเด็จพระบรมราชา (ต.ค. ๑๐๑).

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑, ใบบอกเมืองเชียงใหม่ (มี.ย. ๕๓ -
๒๐ เม.ย. ๑๑๐).

^๓ หมาย., จกหมายเนตรรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๐ เลขที่ ๒๓๘๓ หนังสือมีไป
มากับกงสุลอังกฤษ.

เป็นเงิน ๒,๔๐๐ รูปี^๑

คดีความฟ้องร้องในลักษณะดังกล่าวมีอีกมาก สาเหตุของคดีความเหล่านี้ มาจากการลักษณะการปกครองเมืองประเทศภาคเหนือที่ยังคงลักษณะเดิมของตนอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีคนต่างชาตินานาคนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปทำมาหากินในบ้าน เมืองเหล่านั้น เจ้านายขุนนางถืออำนาจเค็ดชากเหนือราษฎร ถืออำเภอน้ำใจของตนเป็นกฎหมาย ไม่ไคร่ระมัดระวังในการเกี่ยวข้องกับคนในบังคับต่างชาติ กล่าวได้ว่ายังไม่สำนึกถึงภัยจากชาติตะวันตกที่เข้มแข็งและมีความเจริญสูงกว่า ดังพระคำริ ในพระเจ้านองยาเชอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ข้าหลวงพิเศษ จักรราชการ พ.ศ. ๒๔๒๗ เกี่ยวกับการปกครองของประเทศราชอาณาจักรเหนือว่าการบริหารบ้านเมืองของประเทศ ราชอาณาจักรเหนือนี้

...การตีการข้าวอยู่กับตัวคน ๆ เดียว ถ้าเจ้าเป็นคนดีก็ดี เจ้าไม่ตีการเมือง ก็ตกอยู่ในมือคนที่มีใครบิณชชอบในราชการซึ่งเป็นคนที่รักของเจ้า ถ้าถูกรดูแลผลประโยชน์บ้านเมืองจะมีบาง ผู้นั้นก็กินเอาเสีย ถ้าการเสียก็ตกแก่เจ้าซึ่งเป็นใหญ่เกินที่จะเอาโทษใด นอกจากโทษใหญ่ ๆ ต้องเป็นโทษแตกการทำ กับคนต่างประเทศ บางทีต้องไซความเขาอย่างเดี๋ย...^๒

ทางด้านการศาลนับว่ามีปัญหามาก กล่าวคือ "...บันดาล้อยความในเมืองลาวเฉียงนี้ยังเป็นการก้าวก้าวร้าวมาก ในทางพิจารณาเป็นต้น ด้วยตุลาการไม่เป็นผู้เข้าใจ มีแต่ผิด ๆ ถูก ๆ เสียโดยมาก จนราษฎรไม่เต็มทนก็ไม่อาจฟ้องหา กันได้..."^๓

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑, ใบบอกเมืองเชียงใหม่ (มี.ย. ๕๓ - ๒๐ เม.ย. ๑๑๐).

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๕๔/๔๔, รายงานกรมหมื่นพิชิตปรีชากร เรื่องจักรราชการเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (พ.ค. ๑๐๓).

^๓ หจข., ร. ๕ ม. ๕๔/๓๗, จะไซพระราชบัญญัติลักษณะพยานมณฑลพายัพ (๑๔ เม.ย. ๑๑๔ - ๒ ก.ค. ๑๑๔).

รัฐบาลไทยจึงมักกล่าวออกตัวกับกงสุลอังกฤษเสมอว่า

...เจ้านายไพร่บ้านพลูเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูน
นั้น ธรรมเนียมรักษายานเมืองก็ประพฤติอยู่ตามธรรมเนียมป่าดงแคเดิมมา
แล้วก็เป็นคนมักถือตามใจของตัวเอง ความรู้แลประพฤติรักษาตามธรรมเนียม
ไทเหมือนชาวยุโรปนั้นไม่มี...

คดีปล้นชิงทรัพย์

คดีสำคัญประเภทที่ ๓ ที่สร้างปัญหาให้แก่รัฐบาลไทยและศาลต่างประเทศ
มากคือ คดีปล้นชิงทรัพย์ คดีเช่นนี้มักเกิดบริเวณพรมแดนหรือท้องที่ที่เป็นป่าทึบ ไม่มี
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแล หลังจากสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ แล้ว เจ้านครเชียงใหม่
ได้จัดการดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ให้เจ้านายคุมไพร่ออกตรวจตราโจรผู้ร้าย
ตั้งด่านรักษาทางที่พ่อค้าใช้เดินทางบริเวณป่าไม้สักแขวงเมืองเชียงใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำสาละ-
วินติดต่อกับเขตแดนเมืองมะละแหม่ง เมืองยางแคง ต่อเขตเมืองปู เมืองบัน และ
เมืองสาค^๒

ส่วนเขตเมืองนครลำปางและลำพูนมี ๓ คำน คือ ทางลำปางมีค่านที่เมือง
พะเยาต่อเขตเมืองเชียงราย ทางลำพูนมีค่านคอยต่อมอต่อเขตเมืองเถิน และทางคอย
ต่อเขตเมืองตาก

^๑ หมาย., จดหมายเหตุการณ์ที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๐ เลขที่ ๒๐๖๒ หนังสือ
เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ ถึงกงสุลอังกฤษ.

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๖ ก/๑, ใบบอกเมืองเชียงใหม่ (มี.ย. ๕๓ -
๒๐ เม.ย. ๑๑๐).

เกี่ยวกับค่านรักษาทางและกองตระเวนนั้น เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์รายงาน
ว่า

...คนที่เป้นโปลิตไมไ่ทำราชการอื่นเป้นพนักงานแต่จำเภาะการโปลิตอย่าง
เดียว พิศระตูกคนไพร่เหล่านั้นก็เหนวมี่น้ำใจสมัคเป้นโปลิตจริง แต่โปลิต
นั้นนุ่หมตามธรรมเนียมไม่มีสำคัญสิ่งใดเป้นที่หมายวาเป้นโปลิต จึงไม่มีผู้ใด
ทราบวาเป้นโปลิต ๆ ที่ตั้งอยูรักษาเขตแดนเมืองเชียงใหมกับโปลิตอังกฤษ
อนาเขตรกวางขวางลวนไปคววยชอกหวยและเขาเป้นทางกันคار เคินยวกควย
กันทั้งสองฝ่าย ถ้าเกิดโจรบุรายขึ้นกวาจะคิดค้ำมุกี่ไมไ่ใครจะทัน ที่ไกลเคียง
โปลิตรักษาอนั้นโจรบุรายก็ไม่มี มีโจรบุรายอยู่แต่ที่เป้นทางเปลี่ยวไกลจากที่
โปลิตรักษาถึง ๒ - ๓ วัน...

ปัญหาของคดีปล้นชิงทรัพย์นั้นอยู่ที่คนต่างชาติที่ถูกปล้นในเขตไทยแล้วไม่ได้
มาแจ้งความแก่เจ้าพนักงานบ้านเมืองในทันทีทันใด มักหลบหนีกลับไปบ้านเมืองของ
ตนแล้วนำหนังสือเจ้าพนักงานอังกฤษเข้ามาฟ้องร้อง กว่ที่เจ้าพนักงานไทยจะติดตาม
โจรบุรายไ่ก็เสียเวลาไปหลายวัน ทำให้บุรายมีเวลาหลบหนีไปไ่^๒

ตัวอย่างคดีปล้นชิงทรัพย์ที่เป็นคดีใหญ่คือ คดีมองใบ

คดีมองใบ

ในคดีนี้นายโหม้สนอกซ์ กงสุลอังกฤษไ่รองเรียนไปยังรัฐบาลไทยวา
มองใบคนในบังคับอังกฤษพร้อมทั้งลูกจ้างถูกบุรายปล้นที่บ้านละคริมป่าไม้แม่ดองก็
เมืองยวม บุรายไ่ทรัพย์สินมูลค่า ๕๔,๐๐๐ รูปี ปีน ๑๔ กระบอก ลูกจ้างมองใบ

^๑ หจข., ร. ๕ กต. ๓๐ จ.ก. ๑๒๓๘ - ๑๒๓๙, หน้า ๒๔๐.

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๑๕, บอกระยาราชสัมพันธ์การกร ชาหลวง
เมืองเชียงใหม (มี.ค. ๑๐๓ - ก.ย. ๑๐๔).

ถูกฆ่าตาย ๒ คน บาดเจ็บ ๓ คน กงสุลอังกฤษขอให้รัฐบาลไทยบังคับให้พระเจ้านครเชียงใหม่ชกไซศาเสียหายให้แก่มองโบริฐานที่ไม่จัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยตามสัญญา^๑

รัฐบาลไทยให้พระยาเทพประขุนขึ้นมาสืบสวนความนี้ให้กระจ่าง มองโบริได้แจ้งความกล่าวโทษนายควงทิพนายโปลิศเมืองขุขันธ์ว่าไม่ช่วยติดตามผู้ร้ายให้ พระยาเทพประขุนจึงเรียกตัวนายควงทิพและพระยาศรีสมบัติมาชำระพร้อมกับมองโบริ แต่ปรากฏว่ามองโบริไม่มาตามนัด ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรออยู่ถึง ๓ วัน^๒

ตามรายงานของพระยาเทพประขุนนั้นมีว่า มองสวนุทนายของมองมนกอนายร้อยไม้เมืองขุขันธ์ มีหนังสือถึงเจ้านครเชียงใหม่ว่า มองโบริถูกผู้ร้ายปล้นที่ห้วยเล่าป็น ริมบ้านคอกปลูก เจ้านครเชียงใหม่และพระยาเทพประขุนจึงมีคำสั่งให้พระยาศรีสมบัติ ผู้รักษาเมืองขุขันธ์เดินทางมารายงานเรื่องนี้ที่เชียงใหม่ พระยาศรีสมบัติแจ้งว่ามองโบริกับพวกประมาณ ๒๐ คน เป็นกะเหรี่ยงบ้านยางแดงบ้าง ได้ไปถึงเมืองขุขันธ์บอกกับพระยาศรีสมบัติว่ากำลังเดินทางไปป่าไม้เมืองขุขันธ์ มาพักที่เมืองขุขันธ์ ๑๐ วัน ก็เดินทางต่อไปเพียงวันเดียว กลับมาแจ้งว่าไปพักที่ห้วยเล่าป็นริมบ้านคอกปลูก ถูกปล้นเอาเงิน ๕๐,๐๐๐ รูปี ปืน ๑๔ กระบอก และว่าผู้ร้ายเป็นพวกยางแดง พระยาศรีสมบัติจัดกองตระเวนติดตามผู้ร้ายไปหลายทางแต่ไม่พบ พระยาเทพประขุนและเจ้านครเชียงใหม่จึงกำชับให้พระยาศรีสมบัติจัดกำลังออกติดตามอีก ทางคานพมาชาหลวงอังกฤษก็แจ้งมาว่ากำลังติดตามผู้ร้ายอยู่เช่นกัน

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๑๒ จ.ศ. ๑๒๓๕, หน้า ๑๓๐.

^๒ หจข., ร. ๕ กค. ๑๕ จ.ศ. ๑๒๓๕, ๑๒๓๖ - ๑๒๓๕, หน้า ๑๕๐.

พระยาเทพประชนสืบสวนไต่ความต่อไปว่าผู้ร้ายที่ปล้นมอญไบเป็นอย่างแคง ถูกจ้างเกาของมอญไบเอง โดยทราบจากหนังสือของมอญไบถึงพระยาลิงหนาดพ่อตา ว่ากะเหรี่ยงแคงถูกจ้างเกา ๑๔ คน ติดตามมาจับมอญไบที่เมืองยวม ไต่คบคิดกับ ลูกจ้างของมอญมณฑลปล้นทรัพย์มอญไบ หลังจากถูกปล้นแล้วมอญไบจึงเดินทางไปเมือง มะละแหม่ง^๑ ต่อมาจึงส่งข่าวมาอีกว่า โปลิสเมืองฉานปูนจับผู้ร้ายไต่หนึ่งคนเป็นยาง แคงและไต่ให้การชี้คบอกถึงพรรคพวกอีก ๔๐ คน^๒

เมื่อสืบสวนไต่ความดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ชี้แจงเหตุผลให้กงสุลอังกฤษ ทราบว่า รัฐบาลไม่อาจบังคับพระเจ้านครเชียงใหม่ให้ชำระค่าเสียหายแก่มอญไบได้ เพราะไม่ใช่ความผิดของเจ้านครเชียงใหม่ ผู้ร้ายไต่ไต่เป็นคนในบังคับเมืองเชียงใหม่ ปล้นแล้วหนีออกจากเขตเมือง เจ้าทุกขมาแจ้งความข่าจนโปลิสติดตามไม่ทัน เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ถูกปล้นนั้นก็ไม่อาจยืนยันไต่ไต่ว่าเป็นจำนวนจริง ๆ ตามที่มอญไบแจ้งมา^๓ แต่ กงสุลนอกซ์ไม่ยอมรับฟัง อ้างว่า

...ในการคนในบังคับอังกฤษที่ถูกปล้นในเขตแขวงเมืองเชียงใหม่นี้ไม่ใช่ แต่ครั้งนี่ครั้งเดียว การเป็นเหตุขาดจากคาคะเนที่ต่ำลงมาใน ๑๕ ปีนี้ ในเขตแขวงเชียงใหม่ มีผู้ร้ายชกคนในบังคับอังกฤษลมตายกันถึง ๕๐ คน แลแล้ว...^๔

กงสุลนอกซ์กล่าวโทษว่าเป็นเพราะเจ้านครเชียงใหม่ไม่ดูแลบ้านเมือง แม้รัฐบาลไทยจะขอวางเงินประกันแทนเจ้านครเชียงใหม่ก่อนแล้วจะส่งหลักฐานมาให้

^๑ หจข., ร. ๕ กต. ๓๐ จ.ศ. ๑๒๓๘ - ๑๒๓๙, หน้า ๒๔๐ - ๒๔๓.

^๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๗.

^๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๗ - ๒๓๘.

^๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.

กงสุลสืบสวน แต่กงสุลไม่ยอมอ้างว่าต้องการลงโทษให้เจ้านครเชียงใหม่ เช็ดหลาย
 ยิ่งรู้ว่า หากรัฐบาลไทยไม่บังคับเจ้านครเชียงใหม่ให้ชำระค่าเสียหายตามที่เรียกร้อง
 กงสุลจะส่งความไปให้รัฐบาลอังกฤษ ใ้หวังกล่าวกับเจ้านครเชียงใหม่เอง

ในที่สุดรัฐบาลไทยจำเป็นต้องบังคับเจ้านครเชียงใหม่ให้ใช้เงินแก่มองใบ
 ห้าง ๆ ที่เห็นว่า "...เป็นการผิดกับธรรมเนียมยุติธรรมที่เคี้ยว และจเป็นที่ให้
 คอเวอนแมนต์สยามจำใจไว้ในการยุติธรรมของคอเวอนแมนต์อังกฤษ ซึ่งมีต่อประเทศ
 ที่มีอำนาจน้อยจะต่อสู้ไม่ได้..."^๑

รัฐบาลไทยพยายามดึงให้รัฐบาลอินเดียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ พระบาท
 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงกับทรงมีพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ถึงลอร์ด
 แอชลีย์ อีเคิน ผู้ช่วยข้าหลวงแคว้นเบงกอลว่า "...ตัวท่านได้เคยปกครองเมือง
 พม่า อังกฤษ คงจักเข้าใจความอยู่แล้ว แม้นถึงเมืองเชียงใหม่เป็นประเทศราชของ
 กรุงสยามก็จริง อำนาจของเราต้องกระทำตามธรรมเนียมที่ล่วงไปแล้ว เมื่อจะลงโทษ
 ประการใดก็ต้องไต่ถามชี้แจงโทษให้เขาเห็นผิดก่อน..."^๒ แต่ฝ่ายรัฐบาลอินเดียนไม่ยอม
 เกี่ยวข้องอ้างว่า รัฐบาลไทยไม่ได้จัดการตั้งกองตระเวนในเขตแดนตามสัญญาทำให้
 เกิดการปล้นฆ่า และคดีนี้ได้ถูกส่งไปยังกระทรวงต่างประเทศอังกฤษแล้ว รัฐบาลอินเดียน
 ไม่อาจเกี่ยวข้องได้ รัฐบาลไทยต้องร้องเรียนไปยังรัฐบาลอังกฤษ โดยผ่านกงสุล
 อังกฤษที่กรุงเทพฯ^๓

^๑ หจข., ร. ๕ กค. ๑ จ.ศ. ๑๒๓ - ๑๒๓๘, หน้า ๑๗๖.

^๒ หวญ., จดหมายเหตุการณ์ที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๒๑๖๘ สำเนา
 หนังสือมีไปมาแกกงสุลอังกฤษ เรื่องความเห็นขัดแย้งการชำระความเจ้านครเชียงใหม่.

^๓ หวญ., จดหมายเหตุการณ์ที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๒๐๕๕ หนังสือมีไป
 มาแกกงสุลอังกฤษ.

อย่างไรก็ตาม ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๒๒ รัฐบาลอินเดียนได้ส่งข้าหลวงเข้ามาสืบสวนคดีมอญไบ และปรึกษาปัญหาอื่น ๆ กับข้าราชการไทยด้วย^๑ พันตรีสตรีทข้าหลวงอังกฤษได้รายงานการสืบสวนคดีมอญไบไปยังรัฐบาลอินเดียนว่า "...ดูเหมือนว่าพวกเขาได้กระทำดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แล้ว และข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจเป็นการยุติธรรมที่จะให้พวกเขาชดเชยค่าเสียหายของมอญไบ..."^๒

ฝ่ายรัฐบาลไทยได้พยายามแก้ปัญหาที่นายคองทิพถูกกล่าวหาว่าไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยการเปลี่ยนตัวให้เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์มาว่าราชการเมืองยวมแทน นายอินเคอบรินข้าหลวงอังกฤษเมืองผามูน ได้มีหนังสือแสดงความพอใจในการเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานในครั้งนี้และติดตอให้มาพบปะเพื่อปรึกษาขอราชการ^๓

คดีมอญไบนี้ตามหลักฐานฝ่ายไทยชี้ชัดว่า มอญไบต้องการได้ผลประโยชน์จากคดีความ เรียกร้องค่าเสียหายตามใจชอบโดยรัฐบาลไทยไม่ได้สืบสวนก่อน ฝ่ายนายออกซังกงสุลอังกฤษให้การสนับสนุนคดีมอญไบ เพราะต้องการแสดงอำนาจข่มขู่รัฐบาลไทย เนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลไทยทำสัญญากับรัฐบาลอินเดียนข้ามหน้าตน จึงพยายามจับผิดรัฐบาลไทยอยู่เสมอ รัฐบาลไทยเห็นว่า "...ซึ่งมีสเคอนอกซ์ผู้เชิญในเรื่องความมอญไบนี้ประสงค์จะอวดอำนาจให้คอเวอนแมนอังกฤษและคอเวอนแมนอินเดียนเห็นว่าตัวพวกโค่นแรง โค่นกว้างมากกว่าคอเวอนแมนอินเดียนจะพูด..."^๔

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๑๓ จ.ศ. ๑๒๓๘, หน้า ๑๕๐.

^๒ Manich Jumsai, A History of Anglo-Thai Relation, p.

^๓ หจข., จกหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘, เลขที่ ๓๐๖๕ ใบบอก

พระยาเทพประชน.

^๔ ธีรฤทธิ สุทธิสงคราม, ๒๓ เจ้าพระยา (พระนคร : โรงพิมพ์แพรวการช่าง, ๒๕๑๐), หน้า ๗๒๖ - ๗๒๓.

คดีปล้นชิงทรัพย์อื่น ๆ ก็มี เช่น คดีมองตาทวย มองอุนอง คนในบังคับ อังกฤษ เมืองมะละแหม่งกับลูกจ้าง ๕๐ คน คุมขังบรรทุกสิ่งของเงินทองจากเมือง ยวมจะไปซื้อไม้ทางเมืองชุนยวม ถูกผู้ร้ายแย่ง ๒๐ คน ปล้นที่ห้วยหินเหล็กไฟ แขวงเมืองยวม เอาทรัพย์สิ้นไปมูลค่า ๓๔,๒๕๐ รูปี ลูกจ้างตาย ๑ คน บาดเจ็บ ๒ คน พระยาราชเสนาและเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าอุปราช ให้เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ คุมไพร่ ๑๐๐ คน ติดตามไป แต่ไม่ทันคนร้ายเพราะที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ทำการไปลิต ทำตาฝั่งและทำสองข้างถึง ๓ วัน กว่าที่เจ้าทุกซ์จะไปแจ้งความเหตุเกิดแล้วถึง ๔ วัน พระยาศรีสมบัติและพระยาทะละหะเสนาเกณฑ์คนออกติดตามหลายทางก็ไม่ได้ร่องรอย เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์จึงประกาศตั้งสินบนไว้ ๓,๐๐๐ รูปี สืบได้ความว่าทรัพย์สิ้นที่ถูก ปล้นไปนั้นมูลค่าเพียง ๕,๐๐๐ รูปีเท่านั้น^๑ อีกคดีหนึ่งคือ คดีมองนอยฟ้องว่าพระยา สิงหนาดปล้นทรัพย์ไปมูลค่า ๗,๓๗๔ รูปี ศาลได้เรียกตัวจำเลยมาสู่ความ^๒

คดีหนี้สิน

คดีสำคัญประเภทสุดท้ายคือ คดีหนี้สิน เป็นคดีที่มีจำนวนมาก ฟ้องหากันด้วย จำนวนเงินมากบ้างน้อยบ้าง ระหว่างเจ้านายขุนนางกับคนในบังคับอังกฤษ ระหว่าง ราษฎรกับคนในบังคับ หรือระหว่างคนในบังคับด้วยกันเอง มักเกี่ยวกับการทำป่าไม้ด้วย มีการรับเงินก่อนแล้วส่งไม้ที่หลัง หรือบางที่ส่งไม้ไม่ได้ถูกฟ้อง ตัวอย่างเช่น

^๑ หจข., ม. ๒.๑๒ ก/๔, บอกระยาราชเสนาที่หลวงเชียงใหม่ (มี.ค. ๘๕ - เม.ย. ๑๐๑).

^๒ หจข., ร. ๕ ต. ๕.๑/๑, เบ็ดเตล็ดราชการเมืองเชียงใหม่ฝ่ายเรื่อง ความ ปี ๑๐๘, ๑๑๐ (๑๘ ต.ค. - ก.พ. ๑๐๘).

๑. คดีพระยาคำรงราชสีมาเจ้าเมืองปาย เป็นหนี้ดูเซนคนในบังคับ อังกฤษ จำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ รูปี โดยดูเซนให้พระยาคำรงฯ มาลงทุนทำป่าไม้ที่ เมืองปาย แต่ปรากฏว่าพระยาคำรงราชสีมาทำผิดถูกพระยาศรีวิชัยร เอาตัวไปจำตรวน และริบเอาเงินไป^๑

๒. คดีมองเยให้มองบันโยฟ้องมองซานกะเลที่พระยาสิงหนาทว่าเป็นหนี้ อยู่ ๘๓,๒๐๐ แดบ^๒

๓. คดีมองสวณู มองสวณะ ฟ้องกุ่มป็นค่านวรทำหนังสือสัญญาขายไม้ ขอนสัก ๑,๕๐๐ ต้น ราคาต้นละ ๑๕ รูปี ถึงกำหนดสัญญาจำเลยไม่เอาไม้มาส่ง โจทย์ ได้เอาเงินวางประจำไว้ ๕๐๐ รูปี ต้องเสียค่าดอกเบี้ย ค่าบวการต่าง ๆ เป็นเงิน ๒,๑๓๐ รูปี และจำเลยยังได้ทำหนังสือยืมเงิน ๑๓๐ รูปีด้วย^๓

คดีเกี่ยวกับหนี้สินมีมากมาย แต่ไม่ค่อยมีปัญหารุนแรงเท่าคดีในลักษณะอื่น ๆ

ผลงานของศาลต่างประเทศตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖

มีสเตอร์แมคคาร์ธี เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพฯ ได้กล่าว ถึงศาลต่างประเทศเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ไว้ว่า

^๑หจข., ร. ๕ ม. ๕๘/๘๕, เบ็คเติ้ลด์เรื่องราชการเมืองเชียงใหม่ ประกาศ สัปตศก ๑๒๔๗ (มี.ย. ๑๐๔ - ธ.ค. ๑๐๗).

^๒หจข., ร. ๕ มท. ๑๐ จ.ก. ๑๒๓๖ - ๑๒๓๗, หน้า ๒๗.

^๓หจข., ร. ๕ ต. ๕.๑/๑, เบ็คเติ้ลด์ราชการเมืองเชียงใหม่เรื่อง ความปี ๑๐๘, ๑๑๐ (๑๘ ต.ค. - ก.พ. ๑๐๘).

...ศาลต่างประเทศ ... ข้าพเจ้าประหลาดใจมากที่สถานที่แห่งแรกที่
 ข้าพเจ้าต้องไปคือ สถานที่ที่เรียกตัวเองว่า "ศาลต่างประเทศ" คำถาม
 ของข้าพเจ้าก็คือ "มันคืออะไรกัน" ข้าพเจ้าจึงเร่งพิจารณาให้เห็นจริง
 วาอย่างไรที่เรียกว่าเป็นศาลต่างประเทศ ดูเหมือนว่าสยามได้ตั้งตนขึ้น
 เป็นอนุญาโตตุลาการที่จะไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างคนในบังคับอังกฤษและ
 พวกลาว ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีการตัดสินคดีแม้แต่คดีเดียว...

คำกล่าวนี้มีส่วนเป็นจริงอยู่มาก ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่คดีความใหญ่ ๆ
 สำคัญ ๆ ฟ้องหากันควยทรัพย์สินจำนวนมากที่เข้าสู่ศาลต่างประเทศ เชียงใหม่มักถูกส่งไป
 ตัดสินที่กรุงเทพฯ โดยศาลต่างประเทศ เชียงใหม่ทำหน้าที่เพียงสืบสวนข้อเท็จจริงและ
 รายงานมาเท่านั้น และคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายขุนนางกับคนในบังคับนั้นศาลมักพยายาม
 ไกล่เกลี่ยประนีประนอมเสียเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุที่ทำให้ศาลต่างประเทศ เชียงใหม่ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ ไม่อาจทำ
 หน้าที่พิจารณาตัดสินคดีความได้ตามสมควรนั้น น่าจะเป็นควยสาเหตุ ๓ ประการ คือ
 ทัศนคติของคนในบังคับอังกฤษที่มีต่อศาลต่างประเทศ เชียงใหม่ เป็นประการแรก การ
 ที่กงสุลอังกฤษไม่พอใจสัญญา เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๗ เป็นประการที่สอง และขอบเขต
 อำนาจอันจำกัดของข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ เป็นประการสุดท้าย

สาเหตุแรกคือ ทัศนคติของคนในบังคับอังกฤษต่อศาลต่างประเทศ เชียงใหม่
 คนในบังคับอังกฤษเคยประสบปัญหาได้รับความไม่ยุติธรรมในการฟ้องความกับเจ้านาย
 ขุนนางมาก่อนแล้ว จึงไม่วางใจว่าศาลต่างประเทศ เชียงใหม่ซึ่งมีข้าหลวงไทยประจำ

* แกมสุข นูมนนท์, "อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของอังกฤษใน
 เชียงใหม่," รายงานสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดี ครั้งที่ ๑ : ลานนาไทย,
 (เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๑), หน้า ๑๕๐.

อยู่เพียงคนเดียวจะดำเนินการให้ความยุติธรรมแก่ตนได้ และคดีความที่ส่งลงไปกรุงเทพฯ นั้นหลาย ๆ คดี โจทก์กล่าวหาว่าชาวหลวงจุลาการศาลต่างประเทศเชียงใหม่เพิกเฉยต่อหน้าที่ ไม่ดำเนินการพิจารณาชำระคดี เช่น คดีมองกุนชอฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้านครเชียงใหม่ เนื่องจากผิดสัญญาในการทำป่าไม้ โจทก์กล่าวหาว่าพระยาเทพประขุนไม่เรียกจำเลยมาว่าความทั้ง ๆ ที่โจทก์ได้ร้องเตือนหลายครั้ง^๑

มีบางคดีที่โจทก์ไม่พอใจคำตัดสินของศาล ก็ได้ฟ้องร้องมายังกรุงเทพฯ อีก เพราะคนในบังคับอังกฤษมีสิทธิเลือกได้ว่าจะฟ้องที่ศาลต่างประเทศตามสัญญาเชียงใหม่ หรือฟ้องที่ศาลกงสุลกรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น คดีมองกุนชอ พระยาเทพประขุนตัดสินให้เล็ก คำตัดสินเดิมของหลวงบริบาลบุรีรัมย์ ไม่ยอมให้มองกุนชอเรียกค่าปรับจากจำเลย มองกุนชอจึงฟ้องลงมาที่กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินให้รับฟ้องที่ศาลกรุงเทพฯ ตามธรรมเนียมที่ว่า

...คดีความซึ่งว่ากล่าวเกี่ยวข้องกับซึ่งกันและกัน ระยะเวลาการที่กรุงเทพฯ แลหัวเมืองหัวระสิบส่วนสักขีพยานเสร็จสำนวนก็ยุติ ยังไม่เสร็จสำนวนก็คดี โจทก์จำเลยร้องไห้เปลี่ยนระยะเวลาการอุทธรณ์ออกส่งลงไป ณ กรุงเทพฯ ก็ควรจะเปลี่ยนระยะเวลาการและลงโจทก์จำเลยลงไป ณ กรุงเทพฯ...^๒

เมื่อมีโอกาสเลือกเช่นนี้ คนในบังคับอังกฤษซึ่งไม่วางใจในอำนาจของศาลต่างประเทศเชียงใหม่ จึงมักฟ้องคดีความใหญ่ที่เรียกค่าเสียหายจำนวนมากมายังศาลกงสุลที่กรุงเทพฯ ใ้ทงกงสุลเป็นผู้เรียกร้องกับรัฐบาลไทยให้

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๑๖.๒/๕๔, มองกุนชอกล่าวโทษพระเจ้านครเชียงใหม่ เรื่องป่าไม้ (ร.ศ. ๑๐๑).

^๒ หจข., ร. ๕ มท. ๑๓ จ.ศ. ๑๒๓๘, หน้า ๑๒๐.

การส่งฟ้องไปยังศาลกงสุลนั้น นอกจากเป็นเพราะคนในบังคับอังกฤษไม่
วางใจในศาลต่างประเทศแล้ว บางครั้งก็เป็นเพราะคนในบังคับหวังจะได้บาร์มีของ
กงสุลคุ้มครองให้ตนได้ผลประโยชน์จากคดีความตามที่เรียกร้อง มีคนในบังคับอังกฤษ
จำนวนมากที่หวังจะฟ้องคดีความเพื่อผลประโยชน์ พระยาเทพประชนุแสดงความเห็น
ไว้ว่า "พม่าต้องชู้เป็นหมอกความโง่มาก ดูเหมือนจะหาเกินค่าความเสียมาก ลาว
ไม่เข้าใจความ"^๑ พวกนี้ฟ้องความที่กรุงเทพฯหวังอาศัยอำนาจกงสุลบีบบังคับรัฐบาล
ไทย ฝ่ายกงสุลอังกฤษนั้นมักเชื่อฟังความจากคนในบังคับของตน ไม่ค่อยยอมรับข้อ
เท็จจริงจากฝ่ายไทย การฟ้องความที่กรุงเทพฯซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่เกิดเหตุ
ทำให้การชำระพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้าทุกที เพราะต้องรอนั่งสื่อจากข้าหลวง
หรือจากเจ้านายขุนนางซึ่งเป็นผู้สืบหาข้อเท็จจริง ต้องส่งหนังสือถามตอบกันหลายครั้ง
ต้องส่งจำเลยหรือพยานมากรุงเทพฯ เสียเวลาเดินทางไกล กงสุลอังกฤษมักกล่าวหา
ว่ารัฐบาลดำเนินการล่าช้า หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คนในบังคับอังกฤษ
แล้วถือโอกาสเรียกค่าเสียหายเป็นคอกเบี้ยจากค่าปรับต่าง ๆ ขึ้นอีก สร้างความยุ่ง
ยากให้แก่รัฐบาลไทยเป็นอันมาก จนพระยาเทพประชนุข้าหลวงเชียงใหม่เปรียบเทียบ
ไว้ว่า "...ของที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เป็นแมว กลับลงมากรุงเทพฯเป็นเสือเสือ..."^๒

ปัญหาคนในบังคับอังกฤษค่าความโดยหวังผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่การกล่าวหา
อย่างเลื่อนลอยจากรัฐบาลไทยแต่อย่างใด ฝ่ายกงสุลอังกฤษเองก็ทราบก็เช่นกัน ใน
คดีมองอิกฟ้องเจ้าราชสัมพันธ์ว่าจำขังโดยไม่มีคามผิด ศาลตัดสินให้มองอิกชนะ

^๑ หมายเหตุ., จดหมายเหตุการณ์ที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๕ เลขที่ ๒๑๗๓ ใบบอก
พระยาเทพประชนุ.

^๒ ธีรฤทธิ สุทธิสงคราม, ๒๗ เจ้าพระยา, หน้า ๗๒๖.

ความได้รับค่าเสียหายจากเจ้าราชสัมพันธ์พงษ์ เจ้าหน้าที่ยกส่งอังกฤษถึงกับมีหนังสือมาถึงกรมท่า ขอให้ส่งค่าปรับไปที่ศาลกงสุลอังกฤษ โดยอ้างเหตุผลว่า "...ข้าพเจ้าวิตกมองอีกจะไม่ได้รับเงินครบ ข้าพเจ้าเห็นเหล่าพวกผู้เป็นนายหน้าความมองอีกจะช่วยกันชักถอนเอาเงินมองอีกไปเสียบ้าง..."^๑ แม้แต่ตัวแทนของกงสุลที่เดินทางไปว่าความที่กงสุลอังกฤษอ้างว่าค้างชำระเป็นเวลานาน ก็ถูกเจ้านายขุนนางกล่าวหาว่า "...มีศเตอติวินกับมองโคสองคนนี้เป็นคนฉักฝ่ายหาผลประโยชน์ในทางความไม่ว่าแต่ความเก่าเรื่องคามทองตรา เทียวเสาะหาเหตุต่าง ๆ ไม่เหมือนขุนนางอังกฤษที่ขึ้นไปแต่ก่อน ๆ..."^๒

การที่คนในบังคับอังกฤษไม่วางใจศาลต่างประเทศจนต้องส่งคดีไปฟ้องที่กรุงเทพฯ หรือการส่งคดีไปฟ้องที่กรุงเทพฯ เพื่อผลประโยชน์ มีผลให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีแก่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ รัฐบาลอินเดียนำกรณีการดำเนินการพิจารณาชำระคดีเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ยุติธรรม ลำเอียงช่วยเหลือฝ่ายเจ้านายขุนนาง ทำให้เกิดคดีค้างค้างจำนวนมาก^๓

^๑ หจข., ร. ๕ ม. ๑.๑/๑๑, หนังสือราชการระหว่างเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี และกงสุลอังกฤษ ฝรั่งเศส ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ เกี่ยวกับราชการทั่วไป เช่น ขอนหนังสือเดินทาง หนังสือรายปล้น ข่าและลักทรัพย์ ป่าไม้ ร่องทุบกู้ และคดีความต่าง ๆ (ร.ศ. ๑๐๒).

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๔, บอกระบบาราชเสนาที่หลวงเชียงใหม่ (มี.ค. ๘๘ - เม.ย. ๑๐๑).

^๓ หวญ., จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๒๑๖๘ สำเนาหนังสือมีไปมาแกกงสุลอังกฤษเรื่องความเห็นขัดแย้งการชำระความเจ้านครเชียงใหม่.

สาเหตุที่สองคือ กงสุลอังกฤษไม่พอใจสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เพราะสัญญาฉบับนี้มอบอำนาจทางการศาลของกงสุลลงไป โดยให้คนในบังคับฟ้องร้องคดีความที่ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ได้ความร่วมมือระหว่างขุนนางอังกฤษในเขตพม่ากับข้าหลวงไทยประจำเชียงใหม่ ทำให้อำนาจของกงสุลไม่อาจขยายไปถึงภาคเหนือของไทยได้ ดังนั้นกงสุลจึงพยายามชี้ให้รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลอินเดียเห็นชอบฟ้องของศาลต่างประเทศ ข้าหลวงไทย ตลอดจนเจ้านายขุนนางประเทศราชภาคเหนือ ในขณะที่เดียวกันก็พยายามแสดงให้เห็นว่าตนสามารถรักษาดุลประโยชน์ของคนในบังคับอังกฤษได้ดีกว่า จะเห็นได้จากคดีมอญใบซึ่งกงสุลชี้แจงแสดงอำนาจกับรัฐบาลไทยอย่างมาก รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริว่า

...การเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ พิเคราะห์เหตุตลอดคนตลอดปลายไม่เห็นว่ามีคนเงื่อนคนหางมาจากคอเวอนแมนตอังกฤษ ถ้าคอเวอนแมนตอินเดียแมสสักอย่างเดียว เห็นเป็นเหตุเพราะมีสเทศนอกชคนเดียวไกรธมาแต่ครั้งแรก เมื่อทำหนังสือสัญญาขามนาไปทำเสียดกับคอเวอนแมนตอินเดีย ยังข้าพระยาเทพประขุนขึ้นมาจัดการโดยแข็งแรง ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นของไทยมั่นคงขึ้น จะยกหนีบเหตุไคนานานครั้งหนึ่ง ไม่เป็นการหาไคงายเหมือนอย่างแตกอน จึงไค้ตั้งใจตั้งตาที่จะทำลายหนังสือสัญญาเสียเพราะจะตั้งไวสกงสุล เขาก็ไค้ตั้งใจคอคอเวอนแมนตของเขายกโทษคอเวอนแมนตอินเดียวารับหนังสือสัญญานั้นผิด เพราะเขาเป็นผู้อยู่ไค้ลรอบเหตุการมาก คอเวอนแมนตอินเดียวจะผูกการกับไทยมีแต่จะเสียเปรียบเพราะรูไค้ถึง...

นอกจากนายออกซ์จะไม่พอใจการตั้งศาลต่างประเทศแล้วยังไม่พอใจพระยาเทพประขุนข้าหลวงเชียงใหม่ กล่าวหาว่าพระยาเทพประขุน "เข้ากับลาว" ดังนั้นแม้พระยาเทพประขุนจะมีรายงานการพิจารณาตัดสินคดีความลงมากรุงเทพาเนื่อง ๆ

นายนอกซึกไม่พอใจ ยิ่งกล่าวหาว่าคดีตั้งทางจนรัฐบาลอินเดียนั่งพันตรีสตรีตเป็น
 ข้าราชการร่วมตัดสินความที่ค้าง รัฐบาลไทยเห็นว่ากรณีที่รัฐบาลอินเดียนั่งข้าราชการ
 มาครั้งนี้เป็นเพราะนายนอกซึกกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยไปก่อน รัฐบาลอินเดียนั่งข้าราชการ
 มาสืบสวนให้เห็นจริง ตัวของพันตรีสตรีตเองไม่ใคร่เห็นความเป็นไปในภาคเหนือเพียง
 แต่รับฟังคำกล่าวหาของนายนอกซึกแล้วแจ้งให้รัฐบาลไทยทราบ เมื่อเดินทางไปถึงเมือง
 เชียงใหม่ พันตรีสตรีตแจ้งต่อพระยาเทพประชนว่ามีความเกะกำกวมอยู่ ๓๔ เรื่อง
 พระยาเทพประชนปฏิเสธว่ามีความเกะที่ตัดสินแล้วจิตใจไม่ยอมค้างอยู่ ๒ เรื่อง เท่านั้น
 พันตรีสตรีตและพระยาเทพประชนจึงได้ออกประกาศให้คนในบังคับอังกฤษมาฟ้องความ
 ได้ตัดสินชำระพร้อมกัน ๑๕ เรื่อง* กรณีนี้รัฐบาลไทยเห็นว่านายนอกซึกมีความประสงค์
 จะกุ๊ยเขี่ยคดีความที่พระยาเทพประชนตัดสินไปแล้วขึ้นมาชำระใหม่ และต้องการให้ฝ่าย
 คนในบังคับอังกฤษชนะทุกคดี หากไม่ก็จะก่อเหตุวิวาทต่าง ๆ เพราะมีความเกลียดชัง
 พระยาเทพประชน^๒

จะเห็นได้ว่าท่าทีของกงสุลนั้นขัดแย้งกับรัฐบาลอินเดียนั่ง ซึ่งต้องการร่วมมือกับ
 รัฐบาลไทยทางด้านการศาลและคดีอื่น ๆ ตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๖๕ การส่ง
 พันตรีสตรีตมาสืบสวนตามคำกล่าวหาของนายนอกซึกนั้น ข้าราชการอินเดียนั่งมีใจจงหาเรื่อง
 ก่อวิวาทตั้งที่กงสุลมักกระทำ แต่ได้แสดงจุดมุ่งหมายแน่นอนว่า

...มีศเช่นนี้หมายจะเอาอำนาจแถวแมนุ่ไทยสืบชำระความที่เกี่ยวข้องกับ
 คนในบังคับที่ยังตกค้างอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ และจับคุกชาวแมนุ่ไทย
 ที่จะจัดแจงการไปลิดในแขวงเมืองเชียงใหม่ นั้น จะให้เป็นเรียบร้อยมั่นคง

* หจข., ร. ๕ ค. ๕.๑/๑, เบ็ดเตล็ดราชการเมืองเชียงใหม่ฝ่าย
 เรื่องความปี ๑๐๘, ๑๑๐ (๑๘ ต.ค. - ก.พ. ๑๐๘).

^๒ เรื่องเดียวกัน.

ยุ่งไรดี และจะจัดแจงชำระความที่เกี่ยวข้องกับคนในบังคับอังกฤษนั้นได้ต่อไป ฝ่ายหนಾಯังไร แลคงจะมีการอื่นบาง คือที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทยกับ เมืองบริติชเบอมา...

รัฐบาลอินเดียนเองทราพว่านายนอกชนั้นขัดแย้งกับรัฐบาลไทยอยู่ และ นายนอกชต้องการล้มเลิกสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ จึงส่งพันตรีสตริตมาเพื่อปรึกษาหารือกับรัฐบาลไทยจะไค่ดำเนินการตามข้อสัญญาต่อไป ไม่ให้เสียเกียรติของรัฐบาลอินเดียน

อนึ่ง การที่นายนอกชไม่พอใจสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้น สันนิษฐานไค่ว่า เป็นเพราะนายนอกชหวังผลประโยชน์จากดินแดนภาคเหนือ จึงอยากขยายอิทธิพลของตนออกไป รัชกาลที่ ๕ ทรงไค่เบาะแสมาว่า

...มีสเตรนออกชเป็นคนหาถิ่นอยู่ในเรื่องป่าไม้ ชักชวนพวกพม่าให้ทำเรื่องราวลงชื่อควยกันมาก มาร้องตองงซูลอังกฤษ ว่าพวกมันไม่ชอบใคคนอินเดียนมาเป็นกงซูลที่เมืองเชียงใหม่ อยากจะใคคนกงซูลที่กรุงเทพฯขึ้นไป เพราะวาคคนกงซูลที่กรุงเทพฯ เอาธุระพวกมันมากกว่าคนอินเดียน แลพุกกับไทยไค่ไค่กว่าคนอินเดียนพุด...

แม้จะไม่พอใจสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นายนอกชก็พยายามมีส่วนเกี่ยวข้องใคในการติดต่อยะหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดียนเสมอ เช่น เมื่อนายอินเคอ-บรันชาหลวงเมืองฉาปูนเดินทางมาชำระคดีความที่ค้างค่างร่วมกับพระนรินทรราชเสริที่เชียงใหม่ใคปี พ.ศ. ๒๔๑๘ นายนอกชก็ส่งนายเอกเวิร์คไปเป็นตัวแทน และเมื่อ

๑ หนวย., จกหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๐ เลขที่ ๒๐๖๕ เสกตริ-เกาวแมนอินเดียนถึงมีสเตรนออกช.

๒ ธีรัฐฉิ สุทธิสังคราม, ๒๗ เจาพระยา, หน้า ๓๔๐.

พันตรีสตรีศมาอีกในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ นายนอกซ์ก็ส่งนายกุลด์ไป นายนอกซ์พยายามยึดอำนาจคืนมาโดยเสนอต่อรัฐบาลอังกฤษ ให้ตั้งรองกงสุลอังกฤษที่เชียงใหม่เพื่อดูแลผลประโยชน์คนในบังคับอังกฤษ แต่เพื่อประนีประนอมกับรัฐบาลอินเดีย ก็จะให้รัฐบาลอินเดียเลือกตัวบุคคลและรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่รองกงสุลจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯ^๑

รัฐบาลไทยไม่ยอมรับข้อเสนอของนายนอกซ์ โดยอ้างว่าเป็นการผิดข้อสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ หากจะมีการตั้งรองกงสุลขึ้น รัฐบาลไทยก็ต้องปรึกษากับรัฐบาลอินเดียก่อน อีกประการหนึ่งรัฐบาลเห็นว่าการปกครองประเทศราชอาณาจักรเหนือยังไม่เรียบร้อย แม้จะมีข้าหลวงไทยขึ้นไปดูแลราชการอยู่ เกรงว่าหากเจ้านายขุนนางกระทำการโหดเหี้ยมทารุณกับรองกงสุลแล้ว ความผิดนั้นจะตกอยู่กับรัฐบาลไทยด้วย^๒

อย่างไรก็ตาม นายนอกซ์ยืนยันว่ารัฐบาลอังกฤษมีสิทธิตั้งรองกงสุลได้ตามสัญญาที่ทำไว้ในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ และตามสัญญาที่ไทยทำกับเยอรมัน เคนมาร์ค และออสเตรีย^๓ นายนอกซ์ยังได้หยั่งเชิงรัฐบาลไทยว่า หากรัฐบาลไทยต้องการเลิกสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ เพราะเป็นสัญญาที่ทำให้เกิดปัญหา ไม่อาจปฏิบัติตามข้อสัญญาได้แล้ว ตนก็จะช่วยขอรองให้รัฐบาลอังกฤษยกเลิกสัญญานั้นเสีย^๔

^๑ หจช., ร. ๕ กค. ๓๐ จ.ศ. ๑๒๓๘ - ๑๒๓๙, หน้า ๑๔๒.

^๒ หวญ., จกหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๔๐ เลขที่ ๒๐๖๒ เจ้าพระยาภาณุวงศ์ถึงมิสเตอร์นอกซ์.

^๓ หจช., ร. ๕ กค. ๔๘ จ.ศ. ๑๒๔๐, หน้า ๕๗.

^๔ หจช., ร. ๕ กค. ๓๐ จ.ศ. ๑๒๓๘ - ๑๒๓๙, หน้า ๑๖๔.

หลังจากนายนอกซ์พ้นจากตำแหน่งกงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพฯแล้วในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ผู้รับตำแหน่งต่อมาคือ นายวิลเลียม คีฟฟอร์ด บัลเครฟ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงกงสุลคนใหม่ว่า มีอริยาศัยดี ไม่จองทองเหมือนนายนอกซ์ แต่ค่อนข้างจะยกตัวเอง อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษมีนโยบายให้กงสุลสนิทสนมกับกษัตริย์ไทยให้มากที่สุด^๑

แต่ปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับคดีความเมืองเหนือระหว่างกงสุลอังกฤษกับรัฐบาลไทยก็ยังคงเกิดขึ้น มีการรื้อฟื้นคดีความขึ้นมา โดยคนในบังคับอังกฤษที่เป็นหมอลำและหวังผลประโยชน์ เช่นนายตอกกับพรรคพวกฟ้องคดีขึ้นมาอีก นายบัลเครฟพยายามแสดงความสามารถของตนด้วยการตัดสินคดีความด้วยตนเอง ไม่ยอมรบกวนขอเท็จจริงจากรัฐบาลไทย^๒

นโยบายที่นายบัลเครฟรับสั่งมาจากรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๗ คือ พยายามเลิกสัญญานั้นเสีย เพราะรัฐบาลอังกฤษเห็นว่า เป็นสัญญาที่ตนเสียเปรียบ จะให้ใช้เฉพาะสัญญาบาวริงและพยายามกันไม่ให้รัฐบาลไทยติดต่อกับรัฐบาลอินเดียอีก^๓ แต่ให้คำเนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นได้ว่านายบัลเครฟไม่ได้เสนอให้ยกเลิกสัญญาเชียงใหม่ปี พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยทันทีทันใดเพราะเห็นว่า รัฐบาลไทยคงไม่ยอมอย่างแน่นอน และหากบีบบังคับรัฐบาลไทยให้ยอมยกเลิกก็จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่รัฐบาลอินเดียด้วย ดังนั้นนายบัลเครฟจึงพยายามให้ขอราชการที่เกี่ยวข้องกับคนในบังคับอังกฤษในภาคเหนืออยู่ในความดูแลของตนให้มากที่สุด ได้เสนอขอ

^๑ ธีรวิทย์ สุทธิสงคราม, เจ้าคุณกรมท่า, หน้า ๗๕๑.

^๒ พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ ลงวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงโทศก ศักราช ๑๒๔๒, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘๘.

^๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๐.

บังคับสำหรับชาหลวงประจำเชียงใหม่ ในลักษณะที่ผ่อนปรนให้ชาหลวงมีอำนาจตัดสินใจ
ความได้กว้างขวางขึ้น^๑ ในขณะที่เดียวกันก็จำกัดมิให้ชาหลวงติดต่อกับรัฐบาลอินเดีย
ดังใดกล่าวมาแล้ว

สาเหตุสุดท้ายคือ ขอบเขตอำนาจของชาหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ
ชาหลวงตุลาการศาลต่างประเทศเชียงใหม่ นั้น เปรียบเหมือนหนังหน้าไฟเพราะต้อง
เป็นตัวกลางระหว่างเจ้านายขุนนางและราษฎรพื้นเมืองกับคนในบังคับอังกฤษ หาก
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียผลประโยชน์ก็มักจะฟ้องร้องกล่าวหาว่าชาหลวงไม่ยุติธรรม การ
ส่งชาหลวงไทยไปตามสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้น รัฐบาลยังไม่มั่นนโยบายจริง
จึงที่จะแทรกแซงการปกครองของประเทศราชอาณาจักรเหนือ ชาหลวงมีหน้าที่หลักคือ พิจารณา
คดีความระหว่างคนในบังคับอังกฤษกับเจ้านายขุนนางและราษฎรภาคเหนือ ตามหน้าที่นี้
ชาหลวงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้านายขุนนางในการส่งตัวจำเลย พยาน
เพราะชาหลวงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ไม่รู้จักผู้คนและไม่มีกำลังของตนเอง ชาหลวงเป็น
เพียงผู้พิจารณาตัดสินตามกฎหมาย แต่ผู้มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายคือ เจ้านาย
ขุนนาง หากเจ้านายขุนนางไม่ให้ความร่วมมือ ชาหลวงก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
มีการร้องเรียนมายังกรุงเทพฯ เช่น หลวงบริบาลบุรีรัมย์ยกกล่าวโทษเจ้านายขุนนางเมือง
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ว่าช่วยผูกจากดเถียงแทนตัวความฝ่ายโจทก์จำเลย ไม่ค่อย
ยอมส่งตัวความให้^๒ ส่วนพระยาราชเสนามีบอกลงไปว่า เจ้านครลำปางกับเจ้า
นายบุตรหลานทำหนังสือสัญญาป่าไม้ให้กับพม่าของซูในบังคับอังกฤษตามใจชอบ ไม่ได้

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๑๐ จ.ศ. ๑๒๔๓, หน้า ๑.

^๒ หจข., ร. ๕ มท. ๑๑ จ.ศ. ๑๒๓๘, หน้า ๔๕๕.

ให้ข้าหลวงประทับตราตามสัญญาและยังติดกวางค่าคอกไม้ส่วนที่เป็นเงินใช้จ่ายแผ่นดิน
อยู่มาก^๑

แม้แต่เงินค่าใช้จ่ายสำหรับข้าหลวงและข้าราชการไทยอื่น ๆ พระยาเทพ-
ประขุนได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้านคร เชียงใหม่แบ่งเงินค่าคอกไม้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสำหรับ
แผ่นดิน ใช้จ่ายเป็นเงินเดือนข้าหลวงและข้าราชการไทยที่ขึ้นไปประจำที่เชียงใหม่
เงินส่วนนี้เจ้านครเป็นผู้เก็บรักษา ข้าหลวงจะต้องทำฎีกาเสนอไปยังเจ้านคร ๆ จึง
จะจ่ายให้แล้วมีบัญชีบอกลงมากรุงเทพา^๒

การที่ข้าหลวงไม่ได้รับอำนาจเด็ดขาดใด ๆ ในการปกครองในขณะที่เจ้า -
นายขุนนางยังควบคุมกลไกการบริหารไว้ทุกอย่าง มีผลต่อปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดคดีความ
คือ การทำป่าไม้และการรักษาความสงบป้องกันโจรผู้ร้ายก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้านาย
ขุนนาง เมื่อเจ้านายขุนนางไม่ให้ความร่วมมือคดีความก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ จนกงสุล
อังกฤษกล่าวสบประมาทอำนาจของรัฐบาลไทยเหนือประเทศราชภาคเหนือว่า

...ฝ่ายข้างเกาเวอนแมนตัสยามก็มักอวดอ้างว่าบังคับบัญชาหัวเมืองลาว
ฝ่ายเหนือใดแข็งแรง ก็ดูเหมือนอย่างพวกเจ้าลาวฝ่ายเหนือซึ่งไม่มีความ
เกรงกลัวนับถือกับเกาเวอนแมนตัสยามเลย ที่เป็นของสูงไสยอยู่ที่จะกำหราบ
ยึดคู่แข่งแรงใดก็กำหราบยึดเอาแข็งแรงไว้กับแตกอนใหม่หาก ถ้าจะยึดกำหราบ
ไม่ได้ก็อย่าทำอะไรเลย...^๓

ฝ่ายรัฐบาลอินเดียนั้นยังไม่พอใจผลงานของข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ
เพราะสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอย่างที่คาดหมายไว้ ข้าหลวงอังกฤษในพม่ากล่าวหาว่า

^๑ หจข., ร. ๕ มท. ๒๑ จ.ศ. ๑๒๔๔, หน้า ๕๘.

^๒ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒ก/๑, โบบอกเมืองเชียงใหม่ (มี.ย. ๕๓ -
๒๐ เม.ย. ๑๑๐).

^๓ หจข., ร. ๕ กท. ๓๐ จ.ศ. ๑๒๓๘ - ๑๒๓๙, หน้า ๕.

...ข้างฝ่ายคอเวอนแมนต์สยามไม่ได้จัดการโดยจริงให้ตรงกับหนังสือสัญญา
คือ ไม่ไต่ตั้งโปลิศในเขตรมณโดยสมควร และไม่จัดการโดยสมควรที่จะ
ชำระความที่เมืองเชียงใหม่ จึงก่อให้เกิดโจรผู้ร้ายโค่นคนตาย กับ
อีกประการหนึ่งความสับสนแยกอังกฤษซึ่งเกี่ยวของหาได้รับชำระโดยยุติธรรม
ไม่...

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียนั้นดูเหมือนจะเข้าใจปัญหาของรัฐบาลไทยที่
ว่าการที่สัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๓ ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็เพราะการ
ปกครองยังอยู่ในอำนาจของเจ้านายขุนนาง ซึ่งยึดมั่นอยู่กับรูปแบบการปกครองแบบ
เดิมและพยายามรักษาดลประโยชน์ของตนไว้ ลอร์ด แอชลีย์ อีเคน ผู้ช่วยข้าหลวง
แคว้นเบงกอลถวายคำแนะนำแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
"พระองค์ควรจะอุส่าห์ให้เมืองลาวอยู่ในบังคับเงาเขต แต่ข้าพระพุทธเจ้าทราบ
เกล้าอยู่แล้วว่า การนี้ไปเป็นการยากที่จะทำเพราะทางนั้นมีของขวางกันมาก"^๒

แม้ว่ารัฐบาลอินเดียนและกงสุลอังกฤษจะเร่งเร้าให้รัฐบาลไทยเข้าควบคุม
การปกครองประเทศราชภาคเหนืออย่างเด็ดขาด แต่รัฐบาลไทยก็ยังดำเนินนโยบาย
ผ่อนปรน ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องการใช้สติปัญญา
ในการยึดอำนาจการปกครอง ไม่ต้องการใช้กำลังเข้าบีบบังคับ จะเห็นได้จากคำสั่ง
ลับถึงพระยาราชธัมมการากร ผู้รับตำแหน่งข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศต่อจาก
พระยาราชเสนา ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ระบุอำนาจหน้าที่ของข้าหลวงไว้ว่า

^๑ หมาย., จดหมายเหตุนครบาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๒๑๖๘ หนังสือ
หลวงสยามานุเคราะห์ กงสุลสยามเมืองวางจูน.

^๒ หมาย., จดหมายเหตุนครบาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๘ เลขที่ ๒๑๖๘ หนังสือ
ลอคแอชลีย์ อีเคน เลบเตอนนัตคอเวอนเนอเบงกอล กราบทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

...การซึ่งเป็นข้าหลวงสามหัวเมืองนี้ ต้องถือว่าตัวเป็นผู้รักษาวินัย
 แลคำสั่งกรุงเทพที่จะให้ไปใดก็ตามคำสั่งทุกประการ แลต้องรู้ความ
 ประสงค์ของกรุงเทพว่า เราถือว่าเมืองเชียงใหม่ยังไม่เป็นพระราชอาณา
 เขตของเราแท้ เพราะยังเป็นประเทศราชอยู่ตราบใด แต่เราก็ไม่คิดจะ
 รีดถอนวงษตระกูลมีให้ไปประเทศราช เป็นแต่อยากจะได้จะยึดเอาอำนาจ
 ที่จริง คือการอันใดจะเป็นไปก็ให้ไปไหนก็เพราะที่เรายอมให้ไป คือ
 ให้ข้าหลวงมีอำนาจจะสั่งให้ทำอันใด จะห้ามไม่ให้ทำอันใด โดยตรง ๆ เป็น
 การเปิดเผยในที่ควรเปิดเผย ถ้าเป็นการลับ ๆ โดยเป็นการแนะนำสั่งสอน
 ลาวตองทำตามในการที่ไม่ควรเปิดเผย เมื่อจะว่าโดยยอแล้ว ใหลาวเป็น
 เหมือนหนึ่งเครื่องจักร ซึ่งเราจะหมุนให้ไปขางนาถาใหม่ขางหลังก็ไคตาม
 ใจชอบ คังนั้นแล เป็นการถูกตองกับความปรารถนาของกรุงเทพ แต่เป็นการ
 จำเป็นที่จะต้องทำการอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเป็นมากกว่าอำนาจกำลัง ต้องอย่า
 ใหลาวเห็นว่าเป็นการบีบบังคับกคชี่ ต้องชี้ให้เห็นในการที่จะเป็นประโยชน์
 และไม่เป็นประโยชน์เป็นพื้น เพราะฉะนั้นการซึ่งข้าหลวงจะแทรกไว้กับ
 เจ้านครเชียงใหม่เหมือนพระยาราชเสนาคังนั้น เป็นคลาดจากทางความ
 ประสงค์ของอุปการกรุงเทพที่ใญ่อยู่ เพราะฉะนั้นพระยาราชสัมภารการ
 จะตองผูกไมตรีกับพระเจ้าเชียงใหม่ใหลินทงใจ...

ผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับประเทศราชภาคเหนือใน
 ช่วง พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๒๒ คือสมเด็จพระยาบรมมหาราชวีริยวงศ์ ในเรื่อง
 เกี่ยวกับประเทศราชภาคเหนือ นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมักขอ
 ความเห็นจากสมเด็จพระยาปกครองเสมอ นโยบายของสมเด็จพระยาก็คือ
 ธรรมเนียมการปกครองประเทศราชแบบเดิม ไม่ต้องการให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงการ
 ปกครองภาคเหนือ เพราะเกรงเจ้านายขุนนางจะไม่พอใจและก่อการกบฏขึ้น และถือ
 ว่าเมืองประเทศราชภาคเหนือเป็นเมือง "สามัคคี" ไม่ใช่ "เมืองขึ้นกรุง"

แม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเห็นด้วย แต่ไม่ได้ทรงคัดค้านอย่างรุนแรง จนกระทั่งสมเด็จพระยาธรรมาธิบดีฯ รัฐบาลไทยทำสัญญาเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ อีกครั้ง รัฐบาลไทยจึงเริ่มใช้นโยบายที่เข้มงวดกว่าเดิม

นอกจากประสิทธิภาพในการทำงานของข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศ จะถูกจำกัดด้วยนโยบายประนีประนอมของรัฐบาลไทยแล้ว ยังขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของข้าหลวงเองด้วย เช่น พระยาเทพประชนั้นเป็นข้าหลวงตุลาการคนแรกที่ขึ้นไปประจำที่เชียงใหม่ สามารถเข้ากับเจ้านครเชียงใหม่ได้ดี ทำให้นโยบายแทรกแซงอำนาจจากรัฐบาลไทยไปปฏิบัติได้โดยเจ้านายไม่ทันรู้สึกตัว เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับตรัสชมว่า "...ซึ่งพระยาเทพเกลี้ยกล่อมเจ้าเชียงใหม่ได้จนเชื่องนั้นก็เป็นการดีหนักหนา..."^๒

ทางฝ่ายเจ้านายขุนนางก็ได้มีหนังสือแสดงความพอใจในตัวพระยาเทพประชน
ว่า

...ท่านพระยาเทพประชนกับท่านพระอุครพิศการก็ได้ตั้งใจรับราชการช่วยเจ้านายรักษาไพร่บ้านพลเมือง เจ้านายบุตรหลานโคบายุคมีสุข เจ้านายท้าวพระยาที่ใดเป็นที่ปรึกษาหาฤชาการใหญ่น้อยปรองดองโดยยุติธรรม ขุนหมื่นเสมียนทนายก็ใหญ่เอาใจใส่ในราชการตามตำแหน่ง พนักงานหาโคกคชคุ้มแห่งไพร่ชาวเมืองให้โคความเดือดร้อนไม่..."^๓

เมื่อข้าหลวงเป็นผู้มีวาทศิลป์ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เจ้านายขุนนางก็มีความพอใจสมัครสมานกับข้าหลวงยอมให้ความร่วมมือเป็นอันดี เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน

^๑ สมเด็จพระเจ้าบรมมหาศรีสุริยวงศ์พิราลัย พ.ศ. ๒๔๒๒.

^๒ ราชธานี สุทธิสงคราม, ๒๗ เจ้าพระยา, หน้า ๒๔๑.

^๓ หจข., ร. ๕ ม. ๒.๑๒๓/๑, เจ้าราชบุตรกราบทุลกรมพระบารบ
กล่าวโทษพระยาราชเสนา (ร.ศ. ๑๐๕).

ของศาลต่างประเทศ แต่ถ้ามีความผิดฟ้องหมองใจกันก็จะเกิดปัญหา ดังที่หลวงบริบาลบุรีรัมย์กล่าวโทษไปว่าเจ้านายขุนนางไม่ให้ความร่วมมือส่งตัวจำเลยให้ แต่หลวงบริบาลเองก็มุ่งหาเหตุแสดงอำนาจเหนือเจ้านายขุนนาง เห็นได้จากคดีมองภาวะหลวงบริบาลบุรีรัมย์ตัดสินในมองภาวะชนะความหนานอิคน้อยมหาไชย โดยไม่ได้พิจารณาความให้ถึงที่สุดก็บังคับให้จำเลยเสียค่าปรับ คดีนี้ภายหลังหลวงบริบาลสารภาพว่าที่กระทำไปดังนั้น "...เพื่อเหตุที่จะทำให้เจ้านครลำปางตกใจเท่านั้น..."^๑ แสดงว่าการแสดงอำนาจโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อขบวนการยุติธรรม ส่วนพระยาราชเสนาข้าหลวงตุลาการ ต่อจากพระยาเทพประชนเกิดบาดหมางกับเจ้านายขุนนางเมืองเหนือ เพราะพระยาราชเสนาไม่ห้ามปรามบุตรหลานบริวาร ปล่อยให้วิวาทกับเจ้านายบ่าวไพร่ ถึงกับนายเลื่อนบุตรพระยาราชเสนาเมาสุราตีออากุญชรูกขึ้นไปบนเรือนของพระยาอุปราชมืองเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่^๒ ต่อมาพระยาราชเสนาถูกเรียกตัวกลับและถูกลงโทษ รัฐบาลส่งพระยาราชสัมภารากรไปแทน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงความวิตกและกำชับว่า

...ขอให้รักษาตัวให้ดี อย่าให้ลาวถูกได้ เรายังวิตกอยู่ที่ราชเสนาไปทำเหมนไวเสียแล้วจะแกลยก ลาวจะหาเหตุถูกอยู่รำไป ถ้าเป็นดังนั้นจะเสียราชการใหญ่ในภายหน้าเป็นแน่ เรามีความหวังใจในพระยาราชสัมภารากรว่าจะดูแลเกียรติยศข้าหลวงซึ่งเฝ้าระหมองไปแตกอนโทคงคืนตามเดิมได้...^๓

นอกจากข้าหลวงจะมีปัญหากับเจ้านายขุนนางแล้วก็มักมีปัญหาต่อกองสุลอังกฤษด้วย โดยถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างเจ้านายขุนนางเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกัน พระยาเทพประชนในช่วงที่มียศเป็นพระนรินทรราชเสนา รับตำแหน่งข้าหลวงตุลาการคนแรกของ

^๑ หจข., ร.๕ พศ. ๘ จ.ศ. ๑๒๔๒ - ๑๒๔๔, หน้า ๓๒๐.

^๒ หจข., ร.๕ พศ. ๑๐ จ.ศ. ๑๒๔๕, หน้า ๓๐.

^๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓.

ศาลต่างประเทศเชียงใหม่ ถูกคนในบังคับต่างชาติกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ สามารถหารายได้ถึงปีละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ดังหนังสือของคอกเตอร์ซีก (Dr. Cheeks) พ่อกาไมชาวอเมริกัน กล่าวถึงพระยาเทพประทุนว่า

...ใฝ่ล่าละอองธุลีพระบาทเลือกบุคคลผิด หากพระองค์ต้องการปกครองราษฎรที่ถูกกดขี่ด้วยความยุติธรรมและความเมตตา การกระทำทุกอย่างของข้าราชการสยามผู้นี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงบ้านเมืองหรือพระเกียรติยศของกษัตริย์ เขาปล้นสคมภยานเมืองและขายตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง...

เนื่องจากประเทศราชอาณาจักรเหนือเป็นดินแดนที่ถูกผสมรวม กลุ่มชนชั้นปกครองมีรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่เช่น ป่าไม้ และป่าไม้ที่ผลผลิตอย่างมากมาย ข้าหลวงที่ขึ้นมาบริหารราชการอยู่ในภาคเหนือจึงได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นด้วย ในรูปของสินน้ำใจซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของภาคเหนืออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้าหลวงที่ทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ก็มักจะได้รับโทษจากทางราชการ

ถึงแม้ผลงานของศาลต่างประเทศเชียงใหม่ทางด้านการพิจารณาคดีคดีความจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ทางด้านการเมืองการปกครองนั้นนับว่าศาลต่างประเทศเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทย ในการตั้งหน่วยงานขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งแรก โดยไม่มีการต่อต้านอย่างรุนแรง

จุดมุ่งหมายทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการตั้งศาลต่างประเทศ คือ

๑. วางรากฐานในอันที่จะยึดอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
๒. ป้องกันต่างชาติไม่ให้เข้าแทรกแซงหรือยึดครองประเทศราชอาณาจักรเหนือ

อันจะมีผลสำคัญยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเกียรติภูมิของชาติ

^๑ James Ansil Ramsay, "The Development of a Bureaucratic Polity...", p. 90.

จุดมุ่งหมายในการวางรากฐานการยึดอำนาจการปกครองนั้น ดำเนินไปอย่างลุ่มลุ่มม่อม แต่เดิมรัฐบาลไทยปกครองประเทศราชอาณาจักรเหนือตามธรรมเนียมโบราณคือ ให้ปกครองตนเองและส่งเครื่องราชบรรณาการทุก ๆ ๓ ปี เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น เจ้าเมืองถึงแก่พิราลัย ตั้งเจ้าเมืองใหม่ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท รัฐบาลจะส่งข้าหลวงมาจัดการเป็นครั้งคราว แต่เมื่อมีการตั้งศาลต่างประเทศขึ้น มีข้าหลวงไทยประจำอยู่เท่ากับเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาล สอดส่องดูความเคลื่อนไหว พฤติกรรมต่าง ๆ ของเจ้านายขุนนาง คอยศึกษาสถานการณ์ความเป็นไปในประเทศราชอาณาจักรเหนือ หาโอกาสที่รัฐบาลจะเข้ายึดอำนาจได้

ประจักษ์พยานที่แสดงถึงความมุ่งหมายทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการตั้งศาลต่างประเทศ คือ การที่ข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศเป็นข้าราชการฝ่ายมหาดไทยซึ่งควบคุมดูแลหัวเมืองประเทศราชอยู่แทนที่จะเป็นข้าราชการจากกรมท่าซึ่งมีหน่วยงานศาลต่างประเทศที่กรุงเทพฯ รับผิดชอบคดีความของคนในบังคับต่างชาติและมีหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศอยู่แล้ว ในการดำเนินงานของศาลต่างประเทศอยู่ภายใต้คำสั่งของกรมมหาดไทย ซึ่งจะติดต่oprสานงานกับกรมท่า

ข้าหลวงไทยคนแรกคือ พระนรินทรราชเสนี (พุม ศรีไชยยันต์) เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมาก เพราะเคยถวายตัวเป็นข้าหลวงฟังบุญของพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชอยู่ ต่อมาได้รับหน้าที่เป็นข้าหลวงคุมเครื่องสรรพสิ่งของประหลาดของคีของไทยไปตั้งแสดงที่กรุงปารีส^๑ นับว่าพระนรินทรราชเสนีเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะนำนโยบายยึดอำนาจอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นนโยบายที่ข้าราชการขุนนางกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาไม่เห็นชอบด้วย

^๑ ธีรวิจิตร สุทธิสงคราม, ๒๗ เจ้าพระยา, หน้า ๖๔๑.

ทั้งในพระราชบัญญัติสำหรับข้าหลวงชำระความหัวเมือง ใ้ระบุนอำนาจของ
 ข้าหลวงตุลาการศาลต่างประเทศที่นอกเหนือไปจากอำนาจทางการศาลไว้ในข้อ ๑๐
 ว่า "...ข้าหลวงผู้เป็นตราการศาลต่างประเทศชำระความอยู่เมืองเชียงใหม่
 ถ้ามีการพิพทีกแลราชการแผ่นดิน ให้ข้าหลวงเอาเป็นธุระดูแลว่ากล่าวให้สมควรชอบ
 ด้วยราชการแผ่นดิน..."^๑

ปรากฏว่าพระนรินทรสามารถทำให้เจ้านายขุนนางไว้วางใจ ถึงกับเกลี้ย
 กล่อมให้เจ้านายยอมแบ่งเงินค่าดอกไม้และเงินภาษีอากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของ
 บ้านเมืองเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งยกถวายเป็นเงินสำหรับแผ่นดินไว้ใช้จ่ายในราชการ
 ต่าง ๆ อีกสองส่วนเป็นของเจ้านครแล้วแต่จะใช้จ่ายหรือแบ่งปันแก่เจ้านายขุนนาง^๒
 เกี่ยวกับการเงินของบ้านเมืองนี้ เจ้านายเป็นผู้ควบคุมอยู่ โดยเฉพาะการเก็บภาษี
 ซึ่งเป็นรายได้สำคัญ แต่เดิมเจ้านายขุนนางเก็บเองแล้วแจกจ่ายกันไปตามส่วน มาใน
 สมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้านายเมืองเชียงใหม่แพ่ความคนในบังคับอังกฤษต้องเสีย
 ค่าปรับจำนวนมาก เจ้านครจึงหาทางเพิ่มพูนรายได้ด้วยการใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากร
 ขึ้นในประเทศราชภาคเหนือและเพิ่มการผูกขาดภาษีบางชนิด เช่น หมาก ขี้ผึ้ง ผ้า ครั่ง
 และมีการตั้งโรงหวย โรงฝิ่น นำรายได้จำนวนมากมาสู่เจ้านาย แต่สร้างความเดือด
 ร้อนให้แก่ประชาชน พระยาเทพประขุนได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้านครเชียงใหม่ยกเลิกการ
 ผูกขาดภาษีหมาก ขี้ผึ้งและผ้าเสีย^๓

^๑ร.ค.ท.เสถียร ลายลักษณ์ และคนอื่น ๆ, ประชุมกฎหมายประจำศก
 (พระนคร : โรงพิมพ์เกลิเมล์, ๒๔๓๕), ๘ : ๒๓๕.

^๒หจข., ร.๕ ม. ๒.๑๒๓/๑, ศุภอักษรเจ้านครเชียงใหม่ (ร.ศ. ๑๐๓).

^๓James Ansil Ramsay, "The Development of a Bureaucratic
 Polity...", pp. 88 - 91.

แม้แต่ในราชการอื่น ๆ ชาวลาวไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก เช่น การตั้งเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นหนาคานป้องกันข้าศึก เจ้านายได้ชื่อว่า

...เป็นการใหญ่แท้ ๆ แต่ลำพังเจ้านายลาวกลัวจะจัดการแล้วกลัวว่ากันไม่เรียบร้อยไป เพราะเป็นคนสามบ้านสามเมือง ถ้าไปรุกเกล็ดไปรุกกระหม่อมให้ชาวลาวที่เป็นเจ้าเป็นกรมเหมือนพระยาเทพเป็นผู้ใหญ่ยกขึ้นไปคิดราชการเมืองเชียงใหม่ ขาพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นที่อุจจมา...

แสดงว่าในหมู่เจ้านายขุนนางประเทศราชไม่สมัครสมานสามัคคีกัน ต้องคอยให้พระยาเทพประชนเป็นตัวประสาน เปิดโอกาสให้ชาวลาวไทยเข้าแทรกแซงการบริหารบ้านเมืองได้

จุดประสงค์ทางการเมืองข้อที่สอง คือ ป้องกันมิให้อังกฤษเข้าแทรกแซงหรือยึดครองประเทศราชอาณาจักรเหนืออันจะมีผลกระทบที่สำคัญยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเกียรติภูมิของชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวิตกว่า "...การบ้านเมืองเราทุกวันนี้ อำนาจต่างประเทศครอบงำเข้ามาามากนัก ถ้าจะนิ่งอยู่อย่างนี้ เห็นบ้านเมืองจะล่มจมเสียเป็นแน่..."^๒

การทำสัญญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๗ และส่งชาวลาวตุลาการศาลต่างประเทศไปเชียงใหม่ นั้น รัฐบาลมีจุดประสงค์ที่จะจำกัดอำนาจอิทธิพลของกงสุลอังกฤษไม่ให้ขยายขึ้นไปถึงภาคเหนือโดย "...จะตัดการขาดเป็นส่วนหนึ่งให้ชาวลาว ณ เมืองเชียงใหม่ พுகจาโต้ตอบกับคอมมิสชันเนอที่ฝั่งน้ำของสะตั้น ไม่ต้องพุกกับกงสุล ณ

^๑ หจข., ร.๕ ม. ๒.๑๒๓/๑, ฤกษ์อักษรเจ้านครเชียงใหม่ (ร.ศ. ๕๗).

^๒ พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ ลงวันที่ ๕ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวศ อัฐศก ๑๒๓๘ ใน รัชกาลที่ ๓ สหทัยสงคราม, เจ้าคุณกรมท่า, หน้า ๑๑๘.

กรุงเทพฯ จึงให้จัดข้าหลวงในกรมมหาดไทยตั้งเป็นตราการศาลต่างประเทศตามเมืองขึ้นเป็นส่วนหนึ่งไป..."^๑

หน้าที่ของศาลต่างประเทศคือ เป็นตัวกลางระหว่างอังกฤษกับหัวเมืองประเทศราชภาคเหนือ เป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ความคุ้มครองแก่หัวเมืองภาคเหนืออย่างดีที่สุด กังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำชับกับพระยาราชสันภารากรว่า

๒...ทุกวันนี้บ้านเมืองก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว จะมีฝรั่งมาขึ้นไปอยู่ถว้จะมีข้อความบาดหมางกันอยู่จริง ๆ อย่าให้ปรากฏไปแก่เขาผู้อื่น ๆ ใ้หมอกเลาสูงมาใหญ่ จะใคร่แก้ไขให้เป็นการเรียบร้อยแก่กัน...พระยาราชสันภารากรคงจะถือว่าฝรั่งเป็นเข ลาวเป็นไทย ถ้าพูดกับลาวฝ่ายหนึ่งไทยฝ่ายหนึ่ง ต้องถือว่าลาวเป็นเขาไทยเป็นเรา..."^๒

ตามนโยบายเช่นนี้ เมื่อเกิดคดีความขึ้น บางครั้งกงสุลอังกฤษพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบังคับให้เจ้านายยอมรับคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรม รัฐบาลไทยก็จะโต้แย้งจนถึงที่สุด โดยยึดหลักความยุติธรรมเป็นเกณฑ์ ไม่ยอมร่วมมือกับกงสุลอังกฤษ "หักคอลาว" ในอีกแง่หนึ่งพิจารณาได้ว่า นอกจากรัฐบาลไทยจะรักษาความยุติธรรม ในฐานะผู้ปกครองเหนือประเทศราชแล้ว การกระทำของรัฐบาลนั้นเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้เจ้านายจงรักภักดี เคารพยำเกรง เชื่อถือว่ารัฐบาลไทยสามารถปกป้องพวกตนให้พ้นจากการกดขี่บีบบังคับของอังกฤษได้ รัฐบาลไทยเห็นว่า การที่กงสุลอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้อำนาจบีบบังคับเจ้านายในคดีความต่าง ๆ โดยอยุติธรรมนั้น มีจุดประสงค์ให้ "ลาวถูกกลแลเกลียดไทยมากขึ้น จะได้หันไปหาเขา..."^๓

^๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๖.

^๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘.

^๓ ตรีวิภาณี สุทธิสังคราม, ๒๗ เจาพระยา, หน้า ๗๓๑.

ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมักเป็นตัวกลางคอยประนีประนอม ให้ความคุ้มครองแก่เจ้านายไม่ให้อังกฤษบีบบังคับมากจนเกินไป พยายามให้เจ้านายเห็นความน่ากลัวของอังกฤษ ได้ยึดเอารัฐบาลไทยเป็นที่พึ่ง ให้ความยุติธรรมแก่เจ้านาย ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเตือนพระยาราชเสนาในการพิจารณาตัดสินคดีความว่า "...ให้พระยาราชเสนาเอาใจไต่สวนความเรื่องนี้ โดยพิจารณาบัญญัติอันเลอียดอย่าทำใจง่ายให้เสียราชการว่าเป็นที่คับแค้น คือกรอนแก่เจ้านายท้าวพระยาเมืองนครเชียงใหม่..."^๑

ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลไทยพยายามแสดงให้อังกฤษเห็นว่า รัฐบาลไทยสามารถเป็นตัวกลางระหว่างอังกฤษกับประเทศราชภาคเหนือได้ดีที่สุด รัฐบาลมักอ้างเสมอว่า "...ลาวเป็นคนป่า ไม่ใคร่รู้ธรรมเนียมสิ่งใดและไม่ชอบฝรั่งควย..."^๒ เป็นการขู่มิให้อังกฤษติดต่อกับเจ้านายขุนนางโดยตรง และยังเตือนอังกฤษมิให้กระทำการรุนแรงกับพวกเจ้านายขุนนางว่า "...แม้ว่าเมืองอังกฤษจะกดขี่พวกลาวเชียงใหม่แลพวกกะเหรี่ยงแคว้นให้กระทำนอกจากธรรมเนียมที่เคยประพฤติ คงจะต้องเปลืองเงินเปลืองชีวิตมากเหมือนกัน เราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกลาวเหล่านี้จะต้องรังบัจฉังให้เรียบร้อย แต่จะต้องผ่อนเวลาให้เป็นการชู้จึงจะได้..."^๓

นับว่าบทบาทของศาลต่างประเทศทางด้านการเมืองนั้นประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้เจ้านายยึดถือเอารัฐบาลไทยเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านการบริหารบ้านเมืองและการติดต่อกับต่างประเทศ สามารถถักกันไม่ให้อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศราชภาคเหนือได้สะดวก

^๑ หจข., ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๘, กอเรสปอนเคนเรื่องความมองขุนกะเล ดูว่าความแถมมองเย กล่าวโทษเจ้านครเชียงใหม่ว่าได้ตัดสินความแล้วไม่เร่งเงินที่อายกะลา อายละเมิน ไหมมองเยตามคำตัดสิน (ก.ย. ๑๐๑ - ก.ค. ๑๐๒).

^๒ รัชฎาธิ สุธงษิตกราม, ๒๓ เจาพระยา, หน้า ๗๑๘.

^๓ หวญ., จกหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๖ เลขที่ ๒๑๖๘ พระราชหัตถ์เลขาถึงลอคแอสลี อีเคน.